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isikupite
ROBERT Lewandowski 
amefikia rekodi ya mfung-
aji wa pili wa wakati wote 
kwenye Bundesliga baada 
ya juzi kufunga wakati 
Bayern Munich ikishinda 
3-1 dhidi ya Werder 
Bremen, hivyo bao hilo 
linamfanya kuifikia rekodi 
ya Klaus Fischer ya mabao 
268 katika ligi hiyo, ni 
Gerd Muller pekee aliye 
juu yao, akiwa na mabao 
365. 

NIPASHE jumAtAtu mACHI 15, 202

BARCELONA, Hispania

L
IONEL Messi bila shaka yoyote ni 
mmoja wa wachezaji bora zaidi wa 
wakati wote duniani. Lakini je, kip-
indi kinachokuja cha majira ya joto 

kinaweza kushuhudia nyota huyo wa Argen-
tina akiondoka Barcelona?

Messi kuondoka Barcelona ni jambo lin-
alowezekana, hasa ukichukulia ukweli kwam-
ba, mkataba wake unamalizika mwishoni 
mwa msimu huu. Lakini ataweza kubakia 
pale Camp Nou?

Kuna uwezekano mkubwa Messi akaamua 
kubaki Barcelona na hapa tunaangalia saba-
bu tano za kwa nini atabaki hapo, twende 
sasa...

#1. Rais mpya Joan Laporta
Bila shaka yoyote Barcelona haijawa na 

mwenendo mzuri katika misimu ya hivi kar-
ibuni.

Miamba hao wa Catalunya wanalisaka taji 
la Ligi Kuu, LaLiga, na sasa wapo nafasi ya pili 
kwenye msimamo. Lakini wameshatolewa 
kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na Paris St. 
Germain hatua ya 16-bora.

Wiki iliyopita klabu hiyo ilipata rais mpya 
baada ya kujiuzulu kwa Josep Maria Bar-
tomeu Oktoba mwaka jana. Joan Laporta 
amerudi kuiongoza klabu hiyo ambayo ali-
wahi kuwa rais wake kati ya mwaka 2003 na 
2010.

Kipindi ambacho Barcelona ilikuwa na 
mafanikio makubwa zaidi kwenye soka na 
Laporta ameshaweka wazi kwamba, anataka 
kumbakiza Messi hapo Nou Camp.

Rais huyo alinukuliwa akisema, “mchezaji 
bora duniani anaipenda Barca, na nina matu-
maini atasaini mkataba mpya wa kubakia 
Barcelona, kitu ambacho wote tunakitaka.”

Laporta na Messi wana uhusiano wa karibu 
kwa kipindi kirefu, na hivyo ana nafasi kubwa 
ya kumshawishi kubaki hapo.

#2. Klabu kushindwa kumnunua Messi
Kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, 

dunia ya soka imekumbwa na kuanguka kwa 
uchumi na hivyo, klabu nyingi hazitaweza 
kumnunua Messi.

Kwa mujibu wa mkataba wa sasa wa Messi, 
analipwa pauni 500,000 kwa wiki, akiwa ndi-
ye mchezaji anayelipwa kiasi kikubwa zaidi 
cha fedha duniani.

Hivyo kwa namna yoyote kama Messi 
ataondoka Barcelona kipindi cha majira ya 
joo klabu itakayomchukua italazimika kum-
lipa mshahara mkubwa zaidi, kitu ambacho 
kinaonekana kuwa kigumu.

#3. Staili ya uchezaji
Staili za klabu nyingi za uchezaji kwa sasa 

haziwezi kumfiti Messi, kwani timu zimekuwa 
zikicheza soka la kushambulia kwa kasi.

Pamoja na yote Messi sasa umri unamtupa 
mkono, hivyo staili ya soka la kasi kwa timu 
nyingi zinavyocheza kama Manchester City, 

Bayern Munich na Liverpool haiwezi kumfiti 
Messi.

Messi ambaye sasa ana umri wa miaka 
33, kasi yake dimbani imepungua, hivyo 
hataweza kuendana na kasi ya staili ya kush-
ambulia kwa kasi.

#4. Kuirudisha Barca juu
Kwa sasa Barcelona inalisaka taji la Ligi Kuu 

Hispania, LaLiga na utawala wake kwenye 
soka la Ulaya umemalizika.

Miamba hao wa Catalunya kwa mara ya 
mwisho kushinda taji la Ligi ya Mabingwa Ul-
aya ilikuwa ni msimu wa 2014-15.

Kuna sababu nyingi kwa hili. Aina ya 
wachezaji ambao waliipa mafanikio makub-
wa Barcelona kwa kipindi cha muongo mmo-
ja uliopita wamestaafu au wameondoka hapo 
Nou Camp. 

Ni Messi pekee ndiye amebaki na anapam-
bana kutaka kuirudisha klabu hiyo juu. Us-
ajili wao wa hivi karibuni wa wachezaji kama 
Philippe Coutinho, Ousmane Dembele na An-
toine Griezmann – unaonekana kushindwa 
kufanya kazi.

Lakini jambo moja ambalo Messi analitaka 
kwa sasa ni kuifanya klabu hiyo kurudi tena 
juu.

Na itarudi vipi? Kwa Messi kuendelea kuwa 
na wachezaji makinda wanaochipukia na we-
nye vipaji vya ukweli kama Pedri, Francisco 
Trincao na Ansu Fati.

Kama Messi akiweza kuirudisha tena Barca 
juu, maana yake kwamba atabaki kutambuli-

ka kama gwiji wa wakati wote wa 
Barcelona.

#5. Familia yake
Kama Messi atataka kuondoka 

Barcelona, klabu yake tangu uto-
toni, litakuwa chaguo lake mwe-
nyewe. 

Messi hatumii muda wake 
kwenda kwenye mji wa nyumba-
ni kwao Argentina, Rosario, am-
bako ndugu zake wengine wanai-
shi huko. Lakini muda wake wote 
anaishi Barcelona pamoja na mke 
wake, Antonella Roccuzzo na wa-
toto wao watatu.

Na familia ya Messi inaishi kwe-
nye jumba la kifahari na maisha 
ya kifahari sana kule Castellde-
fels.

Jumba lake lina uwanja wa 
mpira, gym, mabwawa ya kuoge-
lea na lipo pembeni mwa bahari 
ya Balearic.

Na kwa mujibu wa ripoti eneo 
ilipo nyumbani yake ni sehemu 
ambayo ndege haziruhusiwi 
kupita juu kwa mujibu wa sheria 
zilizowekwa na mamlaka ya Cata-
lunya.

Hivyo, kwa namna yoyote, fa-
milia yake haitakuwa tayari kuon-
doka eneo kama hilo na kwenda 
kuishi kwingine.

Anaweza kuondoka na kwenda 
kujiunga na klabu nyingine, lakini 
kwa namna yoyote familia yake 
itabaki Barcelona.

Lakini kutokana na sheria za 
usafiri kwa sasa kuwa ngumu 
kutokana na mlipuko wa virusi 
vya corona, hilo litampa wakati 
mgumu Messi kusafiri mara kwa 
mara kurudi Barcelona. Na ni 
wazi kwamba, Messi hatakuwa 
tayari kuondoka na familia yake, 
hivyo kuna uwezekano mkubwa 
wa kubakia klabuni hapo.

Kocha gani KuKamilisha 10 waliotemwa ligi Kuu Bara?  uK. 1 4

saBaBu 5 
Kwa nini 
messi 
ataBaKi 
Barca

Jumatatu Machi 15, 2021 • Tanzania 1,000/- Kenya 100/-

ISSN 0856 • Na. 0580520 www.ippmedia.com

nipasheTZ nipasheTZ nipasheTZ 0745 700710The Guardian digital
ukurasa  11

Mwanafunzi, bodaboda 
walivyouawa kikatili

Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Khamis Hamza Chilo, akizungumza na askari kutoka idara na taasisi zilizoko chini 
ya wizara hiyo, mkoani Singida jana. PICHA: MAMBO YA NDANI
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Mwanafunzi, mwendesha bodaboda 
wauawa kinyama, miili yao yatelekezwa

Marufuku 
wafungwa 
kutumika kwa 
kazi binafsi 

Na Mwandishi Wetu

SERIKALI imepiga marufuku 
wafungwa kutoka magereza mbal-
imbali kutumika katika kazi binafsi 
isipokuwa kwa kufuata utaratibu 
unaotambulika kisheria.

Marufuku hiyo ilitangazwa jana na 
Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani 
ya Nchi, Khamis Hamza Chilo, wakati 
wa kikao kilichojumuisha askari 
polisi kutoka idara zilizopo chini 
ya wizara ikiwapo Jeshi la Polisi, 
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Jeshi 
la Magereza, Uhamiaji na Mam-
laka ya Vitambulisho vya Taifa, 
kilichofanyika mkoani Singida. Chilo 
alisema wafungwa wana taratibu 
zao zinazowaongoza katika mfumo 
wao mzima wakiwa gerezani, huku 
akiwaagiza wakuu wa magereza yote 
kufuata taratibu hizo, kwani kuto-
fuata taratibu hizo kutasababisha 
baadhi ya sheria kuvunjwa.

“Kuna taarifa za uhakika kwa 
wafungwa kutumika katika shughuli 
binafsi ikiwamo kujenga nyumba za 
watu binafsi na kulima mashamba ya 
watu binafsi, nimpongeze Kamishna 
Jenerali wa Magereza, Suleiman 
Mzee, katika kipindi chake ameanza 
kuchukua hatua madhubuti kuhakiki-
sha jeshi linarudi katika misingi 
yake,” alisema na kuongeza:

“Sasa tunaona magereza inaende-
lea kuboreka kila uchao, sisi kama 
serikali tunapiga marufuku matumizi 
binafsi ya wafungwa katika shughuli 
yoyote binafsi ila kwa kufuata uta-
ratibu.”  Naibu Waziri Chilo aliwapa 
maelekezo  mbalimbali zikiwamo 
tuhuma za rushwa kwa askari wa us-
alama barabarani, upelelezi wa kesi 
kuchukua muda mrefu, changamoto 
ya Vitambulisho vya Taifa na askari 
wa Jeshi la Zimamoto kuchelewa 
kufika katika matukio ya uokozi.

“Pamoja na kazi nzuri mnayofanya 
lazima tukae chini kwa pamoja 
tujitathmini ili tuweze kuona namna 
ya kuwasaidia Watanzania, niagize… 
ni marufuku kwa askari yoyote 
kuchukua rushwa, tunamalizana na 
madereva barabarani hatuendani nao 
kwa mujibu wa taratibu na sheria, 
wengine tunawabambikizia tu kesi 
makusudi ili waonekane tu wamefan-
ya makosa,” alisema na kuendelea:

“Tumemuona amefanya kosa 
mpelekeni kunakohusika, pia suala la 
kuwalimbikiza mahabusu katika vi-
tuo vya polisi kwa dhana ya kusubiri 
upelelezi ambao unachukua muda 
mrefu sio suala nzuri…nawaomba 
wapelelezi mfanye kazi yenu, ni 
marufuku kuwarundika mahabusu 
ndio maana dhamana ikawapo wap-
eni dhamana kwa kufuata sheria na 
taratibu.”

Na Waandishi Wetu

WATU wasiojulikana wana-
daiwa kuwaua mwanafunzi na 
mwendesha bodaboda katika 
matukio tofauti huku mwili wa 
mwanafunzi ukiwa na jeraha 
kichwani na wa dereva umeto-
bolewa macho na  kutelekezwa 
vichakani.

Katika tukio la mwanafunzi, 
imethibitika ni wa kidato cha 
nne Shule ya Sekondari ya Kata 
ya Mkolye, wilayani Sikonge, 
mkoani Tabora, Mwajuma 
Mtunda (17). Akithibitisha ku-
tokea kwa tukio hilo, Kaimu Ofi-
sa Mtendaji wa Kijiji cha Mkolye, 
Elineus Nchimbi, alisema tukio 
hilo lilitokea katika kitongoji 
cha Kitimbasha, Kata ya Mkol-
ye, ambalo naye alijulishwa na 
Mwenyekiti wa kitongoji hicho, 
Masulunzu Igoma.

Nchimbi ambaye ni Mwalimu 
Mkuu wa Shule ya Msingi Mkol-
ye, alisema baada ya taarifa hiyo 
siku iliyofuata wananchi walifa-
hamishwa na kuanza kumtafuta 
mwanafunzi huyo ambaye wali-
fanikiwa kuupata mwili wake 
ukiwa kwenye vichaka.

Alifafanua kwamba, vilevile 
walikuta mwili wa mwanafunzi 
huyo ukiwa umevuliwa nguo na 
kubakwa huku kisogoni akiwa 
na jeraha.

Alifafanua kwamba kufuatia 
hali hiyo, serikali ya kijiji ime-
panga kuitisha kikao cha dharu-
ra na baadaye mkutano wa 
hadhara ili waweze kujadili na 
kuweka mikakati ya kukomesha 
vitendo hivyo kutojirudia.

Mkolye alibainisha pia kwam-

ba ili waweze kukabiliana na 
vitendo vya aina hiyo kinacho-
hitajika kwa sasa ni kujenga 
mabweni ya wasichana katika 
shule za sekondari ili waweze 
kuwanusuru wanafunzi wa kike 
kutofanyiwa vitendo vya kika-
tili.

Kwa upande wake mzazi wa 
mwanafunzi aliyeuawa, Nassibu 
Mtunda, alisema siku ya tukio 
mwanawe, aliondoka nyumba-
ni asubuhi kwenda shule, lakini 
hakurudi siku hiyo hadi siku ya 
pili mwili wake ulivyookotwa 
vichakani.

“Kwa kweli nimeumia sana 
kumpoteza mwanangu, Mwaju-
ma kwa kuwa ameuawa kikatili 
sana ila mimi naiomba serikali 
ifanye uchunguzi wa kina ili ku-
wabaini waliohusika na unyama 
huo wa kikatili,” alisema huku 
akibubujikwa na machozi.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Tabora, Kamishna Msaidizi, Sa-
fia Jongo, alikiri kuwapo kwa 
tukio hilo la mauaji ya mwa-
nafunzi na aliuawa kwa kupig-
wa na kitu kizito kisogoni.

Alisema Jeshi la Polisi lime-
fanya upelelezi wa kina na 
kubaini kuwa mwanafunzi huyo 
alikuwa na mpenzi wake mmo-
ja ambaye hakumtaja jina na 
baada ya kutengana naye, alia-
mua kutafuta mpenzi mwingine 
ambaye naye hakumtaja jina 
lake.

Alisema kwamba baada ya 
kijana huyo kuona mwanafunzi 
ana kijana mwingine ndipo 
alipoamua kumtishia maisha, 
lakini hata hivyo wazazi wake 
hawakutoa taarifa hiyo Kituo 

cha Polisi Sikonge au kwenye 
uongozi wa kitongoji au kwa 
Ofisa Mtendaji wa kijiji au kata. 

Alisema baada ya kutokea 
kwa mauaji hayo kijana huyo 
alitoroka kwenda Wilaya ya 
Sumbawanga, mkoani Rukwa  
hadi hivi sasa wanaendelea 
kumtafuta na baadhi ya vijana 
waliowahoji waliwaachia huru 
baada ya kubaini hawajahusika 
na mauaji hayo na kuongeza 
kuwa mwanafunzi aliuawa kwa 
kupigwa na kitu kizito kisogoni. 

Kamanda Jongo, aliitaka jamii 
katika wilaya zote za Mkoa wa 
Tabora kuacha kufanya viten-
do vya mauaji na badala yake 
wananchi wawe na hofu ya 
Mungu kwa kuwa na matendo 
mema huku akiahidi kuendelea 
na kutoa elimu kwa wananchi 
ili waache kujichukulia sheria 
mkononi.

Aidha, katika tukio la kuuawa 
mwendesha pikipiki, mkazi 
wa Kijiji cha Nyangao ‘A’ Hal-
mashauri ya Mtama, Mkoa wa 
Lindi, Mustafa Mtumwiche, ina-
daiwa kuuawa kikatili na watu 
wasiojulikana na  mwili wake 
ukitelekezwa maeneo ya Kijiji 
cha Mtakuja, huku shingo yake 
ikiwa imevunjwa.

  Taarifa zilizothibitishwa 
na mashuhuda wa mwili huo 
na viongozi wa serikali, aki-
wamo Mwenyekiti wa Kijiji cha 
Nyangao ‘B’ ambacho bodaboda 
huyo alikuwa akifanyia shughuli 
zake za kusafirisha abiria, zi-
naeleza Mtumwiche alifariki 
wiki moja iliyopita.

Mwenyekiti wa Serikali ya Ki-
jiji cha Nyangao ‘B’, Erick Elias 

Lukanga, alipoulizwa kuhusu 
kifo hicho, alikiri kutokea na 
mwili wake kukutwa umetele-
kezwa eneo la Kijiji cha Mtakuja, 
huku shingo ikiwa imevunjwa 
na macho yake yakiwa yameto-
bolewa.

Alisema kabla ya mwili wake 
kupatikana, Mtumweche kwa 
muda wa wiki mbili hakuone-
kana nyumbani kwao, kitendo 
kilichomfanya baba mkwe 
wake kwenda Kituo cha Polisi 
Nyangao kutoa taarifa.

Lukanga alisema baada 
ya kutoa taarifa hiyo, ndugu, 
jamaa, majirani na viongozi wa 
vijiji husika walianza kumtafuta 
maeneo mbalimbali ya Mtama 
bila mafanikio.

Alisema wakiwa wanaende-
lea kutafakari, siku ya Jumatano 
saa sita mchana, wiki iliyopita, 
walipata taarifa kuonekana kwa 
mwili wake ukiwa umeteleke-
zwa pembezoni mwa barabara 
eneo la Kijiji cha Mtakuja ‘B’ na 
Nyangao ‘B’.

“Mimi ni miongoni mwa watu 
tulioshiriki kumtafuta na tuka-
fanikiwa mwili wake kuukuta 
eneo la Kijiji cha Mtakuja ‘B’ na 
Nyangao ‘B, huku shingo ime-
vunjwa na macho kutobolewa,” 
alisema Lukanga.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Lindi, ACP Mtatiro Kitinkwi, 
alithibitisha kutokea kwa kifo 
hicho na kueleza jeshi hilo lin-
aendelea kuwasaka waliohusika 
na mauaji hayo ili sheria ichuk-
ue mkondo wake.
lImeandikwa na Jumbe 
Ismailly, SIKONGE na 
Said  Hamdani, LINDI

Mkuu wa 
Wilaya ya Li-
wale mkoani 
Lindi, Sarah 
Chiwamba 
(kulia), ak-
ipokea cheti 
kutoka kwa 
Katibu Tawa-
la wa mkoa 
huo, Rehema 
|Madenge, ka-
tika sherehe 
za kupongeza 
mkoa huo 
kufanya 
vizuri katika 
mtihani ya ki-
taifa ya shule 
za msingi na 
sekondari 
zilizofanyika 
Nachingwea 
juzi. PICHA: 
MPIGA PICHA 
WETU
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Samia kuongoza mkutano wa uwekezaji
Na Lulu George, TANGA

MAKAMU wa Rais, Samia Suluhu 
Hassan, anatarajiwa kuwa mwe-
nyekiti wa mkutano wa uwekezaji 
na biashara kwa wadau wa ndani 
na nje ya nchi, ikiwa ni hatua ya ku-
tangaza fursa za kiuchumi zilizopo 
kwenye mkoa wa Tanga.

Katika mkutano huo unaotaraji-

wa kufanyika Machi 18, mwaka huu, 
pia utafanyika uzinduzi wa kitabu 
maalum kwa ajili ya kutangaza fursa 
za uwekezaji za mkoa wa Tanga.

Akizungumza na waandishi wa 
habari jana, Mkuu wa Mkoa wa Tan-
ga, Martine Shighela alisema  Maka-
mu wa Rais ataanza ziara ya kikazi 
leo mkoani humo na kuhitimisha 
Machi 19.

Shigela alisema katika ziara hiyo 
atakagua miradi mbalimbali ya 
maendeleo katika wilaya za Ko-
rogwe, Handeni, Mkinga, Muheza, 
Pangani na Tanga.

“Makamu wa Rais atatembelea 
viwanda mbalimbali ikiwamo vya 
usindikaji wa vyakula na kupata 
fursa ya kuzungumza na wana-
Tanga kupitia mikutano ya hadhara, 

ila kubwa zaidi ni huu mkutano wa 
uwekezaji unaotarajiwa kufanyika 
jijini hapa,” alisema.

Aliwataka wakazi wa mkoa huo 
kujitokeza kwa wingi ili waweze 
kujua masuala mbalimbali yanayo-
husu mustakabali wa mkoa wao.

“Tanga tuna fursa mbalimbali za 
kiuchumi ikiwamo mpaka, bahari, 
reli, uwanja wa ndege na barabara, 

hivyo kwa mwekezaji yeyote anay-
etarajiwa kuja kuwekeza hapa ni 
nafasi nzuri sana kwake na hataju-
tia miundombinu yote ipo na ni ya 
uhakika,” alisisitiza.

Mkutano huo wa uwekezaji na 
biashara ujumbe wake ni ‘Tanga 
Kitovu cha Uwekezaji na Biashara, 
Afrika Mashariki’.

Wadai kulazimishwa 
kununua barakoa 
hata wasipozivaa

Na Rose Jacob, MWANZA

WANANCHI wilayani Ny-
amagana, mkoani Mwanza, 
wamelalamika kuuziwa bara-
koa kwa lazima katika lango 
kuu la kuingia ofisi ya Mamlaka 
ya Mapato Mkoa wa Mwanza 
(TRA), wanapokwenda kupata 
huduma.

Wakizungumza na Ni-
pashe wananchi hao walidai 
wakinunua barakoa hizo hata 
wasipozivaa wanaruhusiwa ku-
ingia ndani na kupata huduma.

“Tunaomba suala hili la 
uvaaji wa barakoa katika ofisi 
ya TRA Mwanza lipatiwe ufum-
buzi maana inaonyesha wazi ni 
kama mradi wa watu, mteja an-
apofika getini hawezi kuingia 
bila barakoa inambidi anunue, 
kama hana hela basi siku hiyo 
hawezi kupatiwa huduma, 

kinachoshangaza ukinunua tu 
unaruhusiwa kuingia ndani ya 
ofisi hiyo inakuwa ni hiari yako 
uvae au usivae,” alisema Shen-
da Marashi.

Akizungumzia madai hayo, 
Meneja wa TRA Mkoa wa 
Mwanza, Joseph Mtandika, 
alisema mamlaka hiyo imeji-
wekea utaratibu huo wa mteja 
kuvaa barakoa kabla ya kuingia 
ndani kupata huduma yoyote.

“Hicho wanacholalamikia 
wananchi sio kweli, sisi tuna-
chukua tahadhari ya ma-
gonjwa ya milipuko ikiwamo 
corona maana unaambiwa 
akili yako changanya na ya 
kuambiwa hivyo tumeweka 
mabango na hakuna mtu am-
baye anapata huduma bila ku-
vaa barakoa, kunawa mikono 
na kujipaka vitakasa mikono,” 
alisema Mtandika.

Mil.161/- zanunua
mashine za kisasa
Na Hamisi Nasri, MASASI    

HOSPITALI ya Mkomaindo 
Halmashauri ya Mji wa Masasi 
mkoani Mtwara, imenunua 
mashine tatu za kisasa ikiwamo 
ya mionzi (X-ray) kupitia mkopo 
wa Bima ya Taifa ya Afya (NHIF) 
zenye thamani ya Sh. milioni 
161. 

Mashine hizo ni kwa ajili ya 
kuboresha huduma za afya hos-
pitalini humo. Kaimu Mganga 
Mkuu wa halmashauri hiyo, Pe-
ter Majura, aliyasema hayo jana 
wakati akizungumza na gazeti 
hili. 

 Alifafanua kuwa zimenunuli-
wa kwa fedha za mapato ya 
ndani ya hospitali hiyo, mkopo 
huo utakuwa ukilipwa kupitia 
makubaliano ya mkataba kati 

ya NHIF na uongozi wa hospi-
tali hiyo. 

     Alizitaja mashine hizo ni 
X-ray, mashine ya usingizi kwa 
ajili ya mgonjwa anapofanyiwa 
upasuaji mdogo na ya kutakasa 
vifaa tiba  vinavyotumiwa na 
madaktari wakati wa kutoa hu-
duma za afya.   

   Majura alieleza kwamba 
kwa upande wa mashine ya 
X-ray iliyonunuliwa ina uwezo 
mkubwa wa kutoa huduma kwa 
wagonjwa wapatao 200 kwa 
siku, ukilinganisha na uwezo wa 
mashine ya zamani iliyopo. 

Aidha, alisema kwa sasa 
mashine hizo zitakuwa zikitu-
mika kwa pamoja ili kuongeza 
ufanisi wa upatikanaji wa hudu-
ma hiyo ambayo awali ilikuwa 
ikipatikana kwa shida.



4

HABARI KItAIfA

Jumatatu Machi 15, 2021

Wanafunzi 
wakaa chini kisa 
wazazi kugomea 
kuchangia 
madawati

Na Daniel Limbe, CHATO

WAKAZI wa Kata ya Chato, 
wilayani Chato, mkoani Geita, 
wanadaiwa kugomea utaratibu 
wa kuchangia madawati ya wa-
nafunzi wa kidato cha kwanza 
wanaokaa chini.

Msimamo huo ulitolewa 
mwishoni mwa wiki, kwenye 
kikao cha wazazi wenye watoto 
wanaosoma kidato cha kwanza 
Shule ya Sekondari Chato, muda 
mfupi baada ya kutakiwa ku-
changia madawati kwa ajili ya 
kuondoa uhaba, jambo ambalo 
lililopingwa na wazazi hao.

Kikao hicho kiliitishwa na Di-
wani wa Kata ya Chato, Mange 
Sayi, ambaye pamoja na mambo 
mengine aliwaomba wazazi 
hao kusaidia jitihada za serikali 
kuboresha miundombinu na 
mazingira ya kusomea watoto 
kwa kukubali kuchangia mada-
wati.

Pia aliwaeleza wazazi hao 
kuwa wanafunzi 160 kati ya 
473 waliochaguliwa kujiunga 
kidato cha kwanza 2021/22, 
wanakaa chini kutokana na 
upungufu wa madawati.

Baada ya maelezo hayo, 
wazazi hao walipinga ombi 
hilo kwa madai linakiuka 
miongozo na maelekezo ya 
Rais John Magufuli, aliyetaka 
elimu itolewe bure na kwamba 
kukiwa na wazazi walioguswa 
na suala la uchangiaji elimu 
michango yao waipeleke kwa 
wakurugenzi watendaji wa hal-
mashauri husika.

Wakizungumza na gazeti hili, 
baadhi ya wazazi Lucas Masai 
na Philipo Butondo, walidai ku-
changishwa madawati ni sawa 
na kupingana na maelekezo ya 
Rais Magufuli, jambo ambalo 
halistahili.

“Tumeshangazwa sana na 
kauli za viongozi wetu kutaka 
kuchangia madawati...jukumu 
ambalo limekuwa linatekelezwa 
na serikali kuhakikisha madar-
asa na madawati yanapatikana 
ili wanafunzi wapate elimu kwa 
ubora,” alisema Butondo.

Wamedai ili kukabiliana 
na tatizo hilo kuna haja kwa 
serikali kuruhusu wanafunzi 
hao kusoma kwa kupokezana 
(asubuhi na mchana) hatua ita-
kayosaidia wote kukaa kwenye 
madawati badala ya kushinikiza 
wazazi.

Mpaka kikao kinamalizika 
hakuna mwakilishi wa mkuu wa 
shule wala mtendaji wa kata 
hiyo aliyeonekana.

Meneja wa Chaneli za Kidijitali na Malipo kwa Mtandao M-Pesa  wa 
Kampuni ya simu za mkononi ya Vodacom Tanzania PLC, Josephine 
Mushi (kulia), akipokea tuzo za Tanzania Digital Awards kutoka kwa 
Ofisa Uendeshaji wa Kampuni ya Serengeti Bytes,  Michael Mallya, 
Vodacom imeshinda tuzo mbili, na (App) bora ya huduma za kifedha 
kupitia M-Pesa App na kampeni bora ya masoko mtandaoni, kampeni 
ya  “Yajayo Yanafurahisha” ilishinda. Hafla hiyo ilifanyika jijini Dar es 
Salaam mwishoni mwa wiki. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Kahama kinara matukio 
ya ukatili wa kijinsia
Na Mohab Dominck, KAHAMA

WILAYA ya Kahama, mkoani Shinyanga imetajwa kuwa ki-
nara wa matukio ya ukatili wa kijinsia kwa watoto ikiwamo ku-
tokwenda shule kutokana na kuajiriwa katika mazingira hatari-
shi na kuishi maisha ya hatari.

Ilibainishwa kuwa watoto wengi wanafanya kazi katika maz-
ingira hatarishi huku wengine wakihangaika mitaani kwa ajili 
ya kujipatia riziki na fedha za kuwasaidia katika maisha yao am-
bayo hayana furaha.

Kamishna Mkuu Msaidizi wa Skauti nchini kutoka makao 
makuu, Omary Mavura, alisema hayo wakati akitambulisha 
mradi mpya wa ulinzi na usalama wa watoto ambao umefa-
dhiliwa na Makao Makuu ya Shatu Afrika yalioko nchini Kenya, 
ambao utajumuisha wanafunzi wa shule za msingi na sekond-
ari, wilayani Kahama.

Mavura alisema katika maandiko 12 yaliondikwa ya kuomba 
miradi katika makao makuu ya skauti, mradi mmoja pekee wa 
ulinzi na usalama kwa watoto ulioombwa na Wilaya ya Kahama 
ulikubaliwa na kutekelezwa kwa mwaka mmoja katika shule za 
msingi na sekondari.

Alisema pia Shirika la Nyumba la Taifa limesaidia kuhakiki-
sha mradi huo unatekelezwa kwa ufasaha katika Wilaya ya Ka-
hama na kuongeza imani ya kupata mradi mwingine kwa ajili 
ya siku za baadaye.

Alisema suala la ulinzi na usalama kwa watoto ni kazi ya mza-
zi, sio katika shule na kuongeza kuwa lazima ajue kitu ambacho 
mtoto anakifanya kwa siku na kuonya wasiwaachie walimu shu-
leni kwa kuwa hata wao wana kazi nyingi.

Mratibu wa mradi huo, Kenedy Alphonce alisema lengo kuu 
la mradi huo ni pamoja na kuisaidia serikali katika mapambano 
ya kupunguza ukatili kwa watoto na kuelimisha jamii juu tham-
ani ya kutunza watoto wao.

Naye Glory Peter, mmoja wa wanufaika na mradi huo, am-
baye ni mwanafunzi wa kidato cha sita katika Shule ya Sekond-
ari ya AbdulRahim Busoka, alisema mafunzo watakayopewa 
yatawasaidia kujiamini watoto na kuwajengea hali ya uzalendo 
kwa taifa.

Alisema kupitia skauti watajipatia ajira binafsi na kuondoka-
na na dhana ya wanafunzi kusoma na kutegemea ajira kutoka 
serikalini na kusahau kuwa wanaweza kutumia elimu ya ku-
jitegemea ambayo itatokana na mafunzo wanayopata.

Mgeni rasmi katika ufunguzi wa mradi huo aliyemwakilisha 
Mkuu wa Wilaya ya Kahama, Anamringi Macha, ambaye ni Ka-
tibu Tarafa ya Kahama Mjini, Julius Chagama, alisema mradi 
huo umekuja katika wakati muafaka na kuwataka wanafunzi 
kuhakikisha kuwa wanautendea haki na serikali ipo nyuma yao 
katika kupinga ukatili wowote unafanyika kwa watoto kama 
udhalilishaji wa kuwabaka, kuwalawiti ambao umeshika kasi 
nchini.

RC awasilisha ombi huduma 
dharura Hospitali ya Tumbi
Na Julieth Mkireri, KIBAHA

MKUU wa Mkoa wa Pwani, 
Evarist Ndikilo, amewasilisha 
maombi ya uwapo wa huduma 
za dharura katika Hospitali ya 
Rufani ya Tumbi kwa Kamati ya 
Utawala na Serikali za Mitaa.

Ndikilo aliwasilisha maombi 
hayo juzi mjini Kibaha kwa 
Kamati hiyo ilipofanya ziara ya 
kukagua mradi wa ukarabati wa 
Sekondari Kongwe ya Kibaha na 
kutembelea Hospitali ya Tumbi 
kujionea shughuli zinazofanywa.

Alisema endapo zitakuwapo 
huduma za dharura katika hos-

pitali hiyo, itasaidia kupunguza 
msongamano katika Hospitali 
ya Taifa ya Muhimbili na tawi la 
Mloganzila.

“Hii hospitali yetu ipo katika 
barabara kuu ya Chalinze-Mo-
rogoro ni lango la kuingia na 
kutokana nchi jirani huduma za 
kiafya zinatakiwa ziboreshwe 
sio kukimbiza katika Hospitali 
ya Muhimbili, lakini utaratibu 
wa huduma za dharura ulianza 
itasaidia wagonjwa wanaotakiwa 
kwenda Hospitali ya Taifa kuishia 
hapa hapa,” alisema.

Alisema mfumo wa ukusan-
yaji fedha unaofanywa kwa sasa 

umeongeza mapato kutoka Sh. 
300,000 kwa siku hadi Sh. mil-
ioni tatu.

Mbunge wa Jimbo la Kibaha Vi-
jijini, Michael Mwakamo, aliomba 
kupatiwa upya gharama wanazo-
tozwa wagonjwa ambao hawaku-
fika hapo kwa kupewa rufani.

Kwa mujibu wa mmoja wa 
wataalamu wa hospitali hiyo, Ra-
digunda Chuwa, mgonjwa anaye-
fika hapo kwa kupewa rufani 
kadi yake ni Sh. 2,500 huku aliye-
fika bila kupata rufani kadi yake 
akikatiwa kwa Sh. 5,000 ambayo 
imelalamikiwa na mbunge huyo 
kuwa inamuumiza mwananhi.

Mwenyekiti wa Kamati hiyo, 
Humphrey Polepole, alisema 
viongozi na watoa huduma wa 
afya wanatakiwa kutoa elimu 
kwa wananchi kuanza kupata 
huduma za afya kwenye ngazi ya 
zahanati na vituo vya afya badala 
ya kukimbilia hospitali za rufani.

Naibu Waziri Ofisi ya Rais 
Serikali za Mitaa, David Silinde, 
alisema mpango wa serikali ni 
kuhakikisha kila wananchi ana-
tumia bima ya afya.

Silinde alisema mapendekezo 
yote yaliyotolewa na kamati hiyo 
yamepokelewa na yatafanyiwa 
kazi.
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Mkulima mbaroni tuhuma za uzushi JPM kuumwa
Na Francis Godwin, IRINGA 

JESHI la Polisi mkoani Iringa, limemkama-
ta mkulima wa kijiji cha Kibengu, Wilaya ya 
Mufindi mkoani hapa, Augustino Kiliwa (26), 
kwa tuhuma za kuchapisha kwenye ukurasa 
wake wa Facebook taarifa za uzushi za ku-
umwa kwa Rais Dk. John Magufuli.

Msaidizi wa Kamanda wa Polisi wa Mkoa 
wa Iringa, Rienda Millanzi, alisema mtuhu-
miwa huyo alichapisha  taarifa hizo Machi 
11, mwaka huu, kwenye ukurasa wake huo 
kinyume na sheria. “Aliandika ujumbe ambao 
ulileta taharuki na wenye mihemko ndani ya 
jamii kuhusu afya ya Rais Magufuli,” alisema 
Malliza aliyezungumza kwa niaba ya Kaman-
da wa mkoa huo, Juma Bwire.

Alisema mtuhumiwa huyo alikamatwa 

Machi 13, mwaka huu, majira ya saa saba 
mchana katika kijiji cha Kibengu, kupitia 
kikosi maalum cha polisi kinachoshughulika 
na makosa ya mtandao.

Pia alisema upelelezi wa tukio hilo unaen-
delea na baada ya kukamilika mtuhumiwa 
atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma 
hizo. Kwa mujibu wa kamanda, Jeshi la Polisi 
litaendelea kuchukua hatua kali kwa ku-
wakamata wanaosambaza taarifa za uongo 
sio kwa Rais Magufuli, bali zozote zitaka-
zobainika ni za uongo.

Kadhalika, jeshi hilo limewataka wananchi 
kujiepusha na kuchapisha ama kusambaza 
mitandaoni taarifa ambazo hawana mamlaka 
nazo kwa kuwa kwa kufanya hivyo ni kiny-
ume cha kifungu namba 14 cha Sheria ya Ma-
kosa ya  Mtandaoni.

Wananchi washangaa mwekezaji kuzuiwa kuchonga barabara
Na Neema Sawaka, KAHAMA

BAADHI ya wakazi wa Kijiji cha Nyambura, 
mkoani Shinyanga wamesikitishwa na mvu-
tano wakati wa kutekeleza miradi mbalimbali 
ya maendeleo inayowasaidia wananchi.

Wananchi hao wamesema baadhi ya vion-
gozi wa kisiasa wanazuia wawekezaji kuwa-
saidia hata kuchongewa barabara ambazo 
hazipitiki.

Walidai hivi karibuni diwani wao Kamuli 
Mayunga, alimzuia mwekezaji wa kiwanda 
cha kukoboa mpunga kuwachongea bara-
bara iliyokuwa haipitiki kwa kipindi kirefu.

Mkurugenzi wa Kampuni ya Mabao Invest-
ment and General Pets Control Ltd (AMJ), 
Abel Thomas, alijitolea kuchonga barabara 
hiyo yenye urefu wa kilomita mbili kwa ku-
tumia greda lake ili kuwarahisishia usafiri 
kwa wananchi hao.

Jumanne Mhoja ambaye ni mkazi wa eneo 
hilo, alipinga hatua hiyo ya diwani kuzuia 
kuchongwa barabara hiyo kwa kuwa kazi 
aliyokuwa akiifanya ni ya kujitolea ili kuwa-
saidia wao.

Hata hivyo, Diwani Mayunga akijibu tuhu-
ma hizo, alisema hapingi maendeleo bali 
alichomkataza dereva wa greda aliyekuwa 
akichonga barabara ni kumtaka asifike kuk-
wangua eneo lake na kuegemea upande 
mmoja.

Kwa upande wake, Magdalena Mhoja, mka-
zi wa kata hiyo alisema diwani huyo hakupas-
wa kumzuia mwekezaji kuchonga barabara 
kutokana na sababu yoyote kwa kuwa waliku-
wa wanateseka kwa kupita barabara mbovu.

Mwenyekiti wa kijiji hicho, Omary Nkind-
wa, alisema serikali ya kijiji haizuii maendeleo 
kwa wananchi wake na kwamba mwekezaji 
huyo anapaswa kupongezwa.

“Tumependekeza Wakala wa Barabara 
Vijijini na Mjini (TARURA), wawe tayari kuji-
tokeza na kuonyesha mipaka ya barabara ili 
migogoro inayoweza kujitokeza kwa kuwa 
viwanja vingi vya watu havijapimwa,” alisema 
Nkindwa.

Meneja wa TARURA katika Manispaa ya 
Kahama, Joab Mutawaba, alipongeza msaada 
huo wa mwekezaji na kwamba waliruhusu 
afanye kazi hiyo.

DC atangazia vita wanaouchafua mji
Na Happy Severine, BARIADI

MKUU wa Wilaya ya Bariadi, Festo Kiswaga, 
amewaonya mama lishe na watu wanaotiriri-
sha maji machafu kwenye mitaro ya bara-
bara, huku akitangaza kuwachukulia hatua 
maofisa afya wanaozembea kusimamia suala 
la usafi katika maeneo yao.

Alitoa onyo hilo mwishoni mwa wiki kwe-
nye kikao cha Ushauri cha Wilaya (DCC), kili-
chokutanisha watendaji katika  Halmashauri 
ya Bariadi mkoani Simiyu.

Alisema wanaendelea kushughulikia baa-
dhi ya wananchi wanaochafua mazingira na 
mitaro iliyojengwa na serikali kwa gharama 
kubwa.

Kiswaga aliwaonya wafanyabiashara na 
mama lishe wanaotiririsha maji machafu 
yanayosababisha mji wa Bariadi kuonekana 
mchafu, licha ya serikali kujenga na kuweka 
taa za barabarani kwa lengo la kuboresha 
mazingira.

“Niwaonye maofisa afya na watendaji ni-
takapokagua na kukuta mtaro au kwenye 
nyumba yoyote au nyumba ya kulala wageni 
au ya        biashara       basi    ofisa afya ni-
takuchukulia hatua, na wewe unayetiririsha 

maji machafu nitakuchukulia hatua,” alisema 
Kiswaga.

Alisema atawashtaki wale wanaochafua 
mazingira kwa sheria ya mazingira na kuwa-
taka maofisa mazingira kufanya kazi kwa mu-
jibu wa sheria.

Aliongeza kuwa Mji wa Bariadi ni makao 
makuu ya Mkoa wa Simiyu, na kwamba baa-
dhi ya watu wanaishi kama wako wilayani, 
huku akisema kuanzia sasa amerudisha op-
eresheni ya kukagua usafi kila Alhamisi ya 
mwisho wa mwezi.

“Nitashiriki mimi mwenyewe pamoja na 
kamati ya ulinzi na usalama kukagua hali ya 
usafi katika Mji wa Bariadi ili uwe katika hali 
ya usafi, nataka safari hii tushike namba moja 
katika usafi, na hatuna sababu ya kuwa na mji 
mchafu wakati serikali imeshatoa fedha kwa 
ajili ya kutengeneza barabara,’’     alisema 
Kiswaga.

Aliongeza kuwa Rais John Magufuli ame-
shatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara 
na uwekaji wa taa za barabarani pia ame-
shatoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa magari 
matatu ya kuzolea taka ngumu na majitaka, 
lakini bado baadhi ya watu wanachafua maz-
ingira.
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BAADA ya kucheza mechi tatu, mbili ugenini bila mashabiki na 
moja nyumbani ikiwa na mashabiki wake, hatimaye Shirikisho 
la Soka barani Afrika (CAF), limeagiza kuanzia sasa mashabiki 
wa klabu ya Simba nao  hawataruhusiwa kuingia uwanjani 
kuishuhudia timu yao kwenye mechi zake za Ligi ya Mabingwa 
Afrika.

Awali, CAF iliruhusu mashabiki wa Simba kuingia kwa asilimia 
50 ya uwezo wa uwanja ambao ni sawa na 30,000, katika mechi 
zake za nyumbani kutokana na Tanzania kutokuwa na tishio 
kubwa la maambukizo ya virusi vya corona vinavyosababisha 
ugonjwa wa COVID-19.

Hatua hiyo iliipa Simba nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi 
wa bao 1-0 dhidi ya Al Ahly ya Misri zilipokutana Uwanja wa Ben-
jamin Mkapa, jambo ambalo pia lililalamikiwa na Kocha Mkuu 
wa timu hiyo, Pitso Mosimane, kuwa ilikuwa moja ya sababu ya 
timu yake kupoteza mchezo huo.

Mosimane alikwenda mbali zaidi kwa kudai kwamba haku-
na usawa kwa kuwa timu nyingine nyumbani mashabiki ha-
waruhusiwi kuingia uwanjani, lakini kwa Simba yenyewe ina-
pata sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki wake kutokana na 
ruhusa hiyo.

Pamoja na kwamba mashabiki kweli ni sawa na mchezaji wa 
12 uwanjani, tunatambua Simba itakuwa imepoteza nguvu kub-
wa kutoka kwao ambao wamekuwa mstari wa mbele kwenda 
uwanjani kuisapoti kila inapocheza hususan mechi za kimataifa.

Lakini hilo halitupi mashaka makubwa kutokana na ukweli 
kwamba, Simba imeweza kuvuna pointi nne nje ya Uwanja wa 
Benjamin Mkapa katika mashindano hayo msimu huu baada ya 
kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AS Vita nchini DR Congo 
kabla ya kwenda Sudan kulazimisha sare tasa dhidi ya Al-Mer-
rikh, mechi zote hizo zikichezwa bila mashabiki.

Hivyo, kama Simba imeweza kwenda ugenini na kushinda 
na kisha kutoka sare, tunaamini kabisa endapo wachezaji wa-
kiamua kujituma na kutambua umuhimu wa kulinda rekodi yao 
ya kutopoteza nyumbani, hata bila mashabiki inaweza kupata 
ushindi tena mkubwa.

Kikubwa kinachotakiwa kwa viongozi na benchi la ufundi 
la Simba, ni kuwajenga kisaikolojia wachezaji wao, watambue 
kuwa ingawa wakigeuka jukwaani hawatawaona mashabiki 
wao, lakini wapo pamoja nao na watakuwa wakiwaunga mkono 
na kuwashabikia wakiwa nje ya uwanja na kila pembe ya nchi 
kama ilivyo kawaida yao.

Lakini mashabiki hawana budi kuonyesha kuwa wapo pamoja 
na wachezaji wao, angalau hata kwa kuwa katika kumbi za stare-
he na baa zilizopo nje ya Uwanja wa Benjamin Mkapa, kushuhu-
dia mechi hiyo kupitia luninga na kushangilia kwa nguvu zote, 
kelele ambazo tunauhakika zitawafikia wachezaji wakiwa Uwaja 
wa Mkapa wakati wakiendelea na mechi yao kesho dhidi ya Al-
Merrikh.

Kama ambavyo, tunatambua mchezo huu ni wa muhimu kwa 
Simba kushinda ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kufuzu 
robo fainali, wachezaji pia hawana budi kulibeba hilo kichwani 
na kuingia uwanjani wakiwa na morali ya juu ya ushindi zaidi 
hata wakati wakiwa na mashabiki wao.

Nipashe hatuoni sababu yoyote ya kuizuia Simba kupata 
ushindi kesho, ingawa tunatambua wazi wachezaji watakosa 
sapoti kubwa waliyoizoea kutoka kwa mashabiki wao jukwaani.

Tunaitakia kila la kheri Simba kuelekea mchezo huo wa kesho, 
kwani lengo letu ni kuiona ikifika mbali zaidi kwenye michuano 
hiyo ili kuiongezea Tanzania pointi zitakazoiwezesha kuingiza 
timu nne kwenye mashindano hayo ya CAF msimu ujao.

Na Adam 
Fungamwango

Simba wawekeeni mashabiki runinga 
Uwanja wa Uhuru kuwaliza Merrikh

 Muungwana Lazima Nilonge

Simba onyesheni mnaweza 
bila mashabiki kwa Mkapa
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KILA kona ukipita utakuta 
mashabiki wa klabu ya Simba 
wanasononeka kutokana na 
kutoruhusiwa kuingia tena 
Uwanja wa Benjamin Mkapa 
kwenye mechi yao ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika itakayoche-
zwa kesho kati yao na Al-Mer-
riekh ya Sudan.

Mkuu wa Idara ya Habari na 
Mawasiliano wa klabu hiyo juzi 
alisema wamepokea maagizo 
kutoka Shirikisho la Soka Af-
rika (CAF), likiwataarifu kuwa 
mechi zote zilizobaki za ligi 
hiyo zitachezwa bila mashabi-
ki, kuanzia na mechi hiyo ya 
kesho.

Huko nyuma, Simba im-
echeza mechi dhidi ya Plateau 
ya Nigeria, Platinum ya Zimba-
bwe, na Al Ahly ya Misri ikiwa 
na mashabiki ambao walitaki-
wa wasidizi asilimia 50 ya uw-
ezo wa uwanja.

Kumekuwa na dhana mbal-
imbali kutoka kwa mashabiki 
wengine wakidai kuwa ni 
zengwe la baadhi ya timu zina-
zoshiriki michuano hiyo baada 
ya kuona huenda Simba ina-
pata faida sana inapokuwa ina-
shangiliwa na wafuasi wake, 
tofauti na nchi zingine ambazo 
zinakuwa hazina mashabiki 
kabisa.

Lakini baadhi wanasema 
CAF wamefanya hivyo ili kuleta 
usawa kwa timu zote, wengine 
wakisema wamefanya hivyo 
kwa ajili ya kuchukua tahad-
hari kutokana na magonjwa 
mbalimbali ya kupumua.

Vyovyote itakavyokuwa, 
mashabiki wa Simba nchini 
Tanzania wamekuwa na 
mchango mkubwa kwa timu 
yao. Wamekuwa wakishangilia 
na kuchagiza timu yao kupata 
ushindi kwenye Uwanja wa 

Benjamin Mkapa.
Hilo lilimtisha hadi Kocha 

Mkuu wa Al Ahly ya Misri, 
Pitso Mosimane, na baadaye 
akaeleza hisia zake kuwa 
mashabiki wa Simba kwa kiasi 
kikubwa walichangia timu 
yake kupoteza kwa jinsi wal-
ivyokuwa wakishinikiza, lakini 
akalalamika kuwa hakuna us-
awa, kwani wao wanacheza 
nyumbani bila mashabiki, 
wakati kuna baadhi ya timu zi-
naruhusiwa.

Alishindwa kujua kuwa Tan-
zania ni moja kati ya nchi za 
Afrika ambazo hazijaathiriwa 
kwa kiasi kikubwa na ugonjwa 
wa COVID-19 unaosababishwa 
na virusi vya corona, huku 
wananchi wake wakielekezwa 
kuchukua hatua kadhaa na 
wakitekeleza, lakini serikali iki-
wataka kuendelea na maisha 
yao ya kawaida waliyoyazoea.

Sitaki kwenda sana huko 
kwa sababu tayari CAF ime-
shakataza. Simba itakuwa 
ndani ya Uwanja wa Benjamin 
Mkapa na maofisa tu wa klabu 
yao, viongozi na watu wa ka-
ribu na si mashabiki.

Wachezaji wa Simba pamoja 
na kwamba wamecheza mechi 
kadhaa ugenini bila mashabiki 
na wamepata matokeo yote 
matatu ya mpira wa miguu, 
lakini hawajazoea kucheza 
nyumbani bila mashabiki. Nini 
kifanyike? Ni wakati sasa wana-
chama na mashabiki wa Simba 
kufanya njia mbadala itakay-
owafanya waangaliwe kwa 
jicho la tatu kuwa ni moja ya 
mashabiki bora kabisa nchini 
Afrika wanaoipenda timu yao.

Bila kuushirikisha uongozi 
mkuu wa Simba. Wanachama 
na mashabiki kupitia matawi 
yao, waombe Uwanja wa 

Uhuru jijini Dar es Salaam. 
Wafunge ‘skrini’ kubwa ya TV 
kwa ajili ya kuuangalia mpira 
huo. Wanachama na mashabi-
ki wajae kwenye uwanja huo 
ambao upo karibu kabisa na 
ule wa Benjamin Mkapa huku 
taratibu zote za kiafya ziki-
fanyika wakati wa kuingia.

Wengine pia wajazane nje ya 
Uwanja wa Benjamin Mkapa 
ambako pembeni huwa na 
baa na grosari. Huko kuwe na 
televisheni kubwa kwa ajili ya 
mashabiki kuangalia mpira.

Wajazane na ngoma zao 
kwa ajili ya kuwachanganya 
wapinzani, pamoja na kuwao-
nyesha wachezaji wa Simba 
kuwa pamoja na kwamba 
ndani wapo peke yao, lakini 
nje ya uwanja wapo pamoja na 
mashabiki ambao wamekuja 
kuwasapoti.

Kifupi ni kwamba mashabiki 
wa Simba wasikubali kuacha 
timu yao na upweke. wasikae 
majumbani. Watoke kama vile 
wanakwenda kuingia uwanja-
ni, lakini waishie nje na Uwan-
ja wa Uhuru. 

Wachezaji wa Simba wak-
iona watu wamejazana Uhuru 
na wengine nje ya uwanja 
wakiwashangilia kwa nguvu, 
morali utakuwa juu zaidi. Sauti 
za kushangilia zitakazokuwa 
zinatoka Uhuru nazo zitakuwa 
ni kichocheo kwao.

Kwa wapinzani ambao 
tayari akili zao zinajua kuwa 
wanakwenda kucheza bila 
mashabiki, wakikuta umati wa 
mashabiki upo nje ya uwanja 
ukishangilia kwa nguvu, pia 
kelele za Uwanja wa Uhuru, 
zitawaathiri kisaikolojia na 
kuona hakuna tofauti yoyote 
ya kucheza bila mashabiki au 
mashabiki wakiwa uwanjani.
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Wawekezaji wa chai walia  na miundombinu

Wenye ulemavu watakiwa kubadili fikra
Zaidi ya 
watumishi 
400 
Muhimbili 
wapima figo
Na Mwandishi Wetu

KATIKA kuadhimisha Siku 
ya Figo Duniani ambayo hu-
fanyika Machi 11, kila mwaka, 
watumishi zaidi ya 460 wa 
Hospitali ya Taifa Muhimbili, 
wamepima kubaini kama wana 
magonjwa ya figo.

Akizungumza kuhusu upamaji 
afya kwa watumishi wa 
Muhimbili, Dk. Onesmo Kisan-
ga, alisema hatua hiyo itasaidia 
watumishi kuanza mapema 
huduma za matibabu endapo 
uchunguzi utabainisha kama 
wana magonjwa ya figo.

“Tunapenda kuwapima afya 
watumishi wetu ili kama wana 
magonjwa ya figo, waweze 
kutibiwa mapema na kuendelea 
na shughuli za ujenzi wa taifa,” 
alisema Dk. Kisanga.

Alisema upamaji wa afya 
kwa watumishi unahusisha, 
kupima kisukari, shinikizo la 
damu, uzito, mkojo pamoja na 
kutoa elimu ya afya.

“Watu wengi hawajui kama 
uzito unasababisha kisukari na 
shinikizo la damu sasa ili kuwa 
katika afya nzuri, tunapaswa 
kuwa makini na afya zetu kwa 
sababu uchunguzi unasaidia 
kuzuia uharibifu wa figo,” 
alisema.

Alisema faida kubwa ya kupi-
ma afya mara kwa mara, ina-
saidia watu kupatiwa matibabu 
mapema endapo itabainika mtu 
au watu wana magonjwa ya 
figo.

Na Jenifer Gilla 

WANAWAKE wenye ulemavu 
wanapaswa kubadilisha fikra ku-
toka kuwa wapigakura wa wakati 
huo na kuwa wagombea katika 
nafasi za uongozi.

Hayo yalisemwa na Naibu Wa-
ziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Ummy 
Nderiananga, katika Maadhim-
isho ya Siku ya Wanawake Du-
niani yaliandaliwa na Shirika la 
Her Ability kwa kushirikiana na 
Shirikisho la Vyama vya Wenye 
Ulemavu  SHIWAVYATA kwa 
msaada wa Taasisi ya Foundation 
for Civil Society (FCS) Alhamisi. 

Alisisitiza kuwa suala la kuju-
muishwa kwa wanawake wenye 
ulemavu katika uongozi ni la 
msingi, na kuyasihi washirika wa 
maendeleo na wadau wa ulema-

vu kuwekeza katika kuwajengea 
uwezo wanawake wenye ulema-
vu ili kuongeza umahiri wao.

“Wanawake wanapaswa ku-
jua kwamba katika kukamilisha 
uongozi, kamati ya kuteua au wa-
pigakura hufanya uamuzi kulin-
gana na uwezo na umahiri, hivyo 
mnapaswa kuongeza kujistahi na 
kujiandaa kugombea nafasi za 
uongozi,” alisema Naibu Waziri 
Ummy.

Pia aliwakumbusha wanawake 
hao kutumia mpango wa serikali 
wa asilimia 2 ya fedha kama fur-
sa ya kujiimarisha kwa kuomba 
mikopo ili kujiinua kiuchumi.

Alisema katika kuwajali na ku-
wathamini watu wenye ulemavu, 
serikali imetenga asilimia mbili 
ya fedha za halmashauri kuwapa-
tia mikopo watu wenye ulemavu.

Maadhimisho hayo ambayo 
yaliongozwa na kaulimbiu ‘Ush-
iriki wa Wanawake Walemavu 
katika Uongozi Katika Mashirika 
ya Watu Wenye Ulemavu’ yali-
hudhuriwa na wanawake wenye 
ulemavu kutoka sehemu mbalim-
bali nchini pamoja na wadau wa 
kundi hilo nchini.

Naye Mwenyekiti wa Jumuiya 
ya Wanawake Wenye Ulemavu 
Zanzibar, Salma Sadat, alisema 
moja ya mambo waliyoyapigania 
na kufanikiwa ni wanawake we-
nye ulemavu kusimamia asilimia 
50 ya mashirika ya walemavu 
Zanzibar.

Alisema katika mashirika hayo 
wanawake wote walioshinda wal-
ichaguliwa kidemokrasia kupitia 
mchakato wa uchaguzi wenye 
ushindani.

Naye makamu Mwenyekiti wa 
SHIVYAWATA Mkoa wa Mbeya, 
Willam Simwali, alisema wa-
nawake ambao wapo katika nafasi 
za uongozi waoneshe uongozi wa 
mabadiliko kwa kuonesha tabia 
zote muhimu kwa kiongozi kama 
vile kuunda njia ya kuwawezesha 
wengine na  kuhamasisha maono 
ya pamoja ili kufikia malengo ya 
uongozi kwa wanawake. 

Victoria Lihiru,Mhadhiri wa 
Chuo Kikuu Huria, ambaye ali-
kuwa mtoa mada katika shughuli, 
alisema lengo la kupigania us-
awa wa  uwakilishi wa watu we-
nye ulemavu  si kuiba nafasi za 
wanaume bali kuleta usawa wa 
wakilishi wa matatizo kwa kuwa 
kuna baadhi ya matatizo yanato-
fautiana kati ya mwanamke na 
mwanamume. 

Na Mwandishi Wetu, NJOMBE

WAWEKEZAJI wa chai nchini 
wameiomba serikali kupitia Wakala 
wa Barabara za Mijini na Vijijini 
(TARURA) kufanya maboresho ya 
miundombinu ya barabara ili kura-
hisisha usafirishaji wa majani ma-
bichi ya chai kufika viwanda kwa 
ajili ya kuchakatwa.

Meneja Mkuu wa kiwanda cha 
chai cha Kibena kinachomilikiwa 
na Kampuni ya DL Group Company 
Ltd, Mohamed Kasila, amesema 
ubovu wa barabara pamoja na 
umeme umekuwa ni kikwazo ki-
kubwa kinachowaongezea gharama 
za uzalishaji wa zao la chai.

“Tunaiomba serikali ijenge miun-
dombinu ili kufanya urahisi wa usa-
firishaji wa chai na hata pembejeo 
jambo hili litasaidia kuinua sekta ya 
chai katika uzalishaji wake na kipato 
kwa ujumla,” alisema Kasila.

Alisema barabara nyingi zinazo-
ingia katika mashamba zipo katika 
hali mbaya, jambo linalochangia 
uzalishaji wa chai kushuka kadha-
lika na wakulima kushindwa kufikia 
soko la zao lao kwa wakati na ku-
sababisha kuharibika kutokana na 
miundombinu.

“Zao hili linapotolewa sham-
bani linahitajika kufika kwa haraka 
kiwanda tayari kwa kuchakatwa 
hivyo linapochelewa kwa sababu 

ya miundombinu kuharibika kabla 
ya kufika kiwandani hivyo ku-
sababisha hasara kwa mkulima,” 
alisema Kasila. Aliongea  faida ya 
zao hili kwa mkulima inapatikana 
pale majani yanapofika kwa wakati 
kiwanda kinyume na hapo husaba-
bisha hasara kwa mkulima na hata 
serikali kukosa mapato makubwa 
kwa sababu ya kiwanda kupokea 
malighafi chache kulinganisha na 
uwezo wa kiwanda chenyewe.

“Miundombinu ikiboreshwa hu-
susani barabara hali ya uzalishaji 
itaongezeka na kupelekea wakulima 
kunufaika kupitia kilimo na serikali 
kuongeza pato kupitia kodi katika 
sekta hii ya chai,” alisema Kasila.

Aidha, Kasila alisema kampuni 
inaendelea na zoezi la kuwalipa 
wakulima malipo yao yote ili kue-
ndeleza ushirikiano ulipo kati ya 
wakulima na kiwanda pamoja na 
jamii inayokizunguka kiwanda.

“Lengo letu ni kuendeleza ush-
irikiano kati ya kiwanda na wakuli-
ma kwani sote tunategemeana ka-
tika kujenga mnyororo wa thamani 
wa zao la chai nchini, alisema Kasila.

Ofisa wa Kilimo wa TADB Kanda 
ya Nyanda za Juu Kusini, Ashura 
Akimu, alisema TADB imejipanga 
vizuri kuhakikisha inafanya uwez-
eshaji kwa wakulima wa zao la chai 
ili kuzalisha malighafi za kutoka zi-

nazohitajika zao viwanda.
“TADB imesema wanatoa mikopo 

ya matrekta pamoja na mashine 
za usindikaji wa zao la chai kwa 
wakulima ili kukuza sekta iweze 
kuchangia pakubwa katika pato la 
Taifa,” alisema.

Hivi karibuni Waziri Mkuu, Kas-
sim Majaliwa, alifanya ziara mkoani 
Njombe na kukutana na wadau wa 
sekta ya chai na kutumia fursa hiyo 
kuwahakikishia wakulima kuwa 
serikali itawahimiza wawekezaji 
kulipa madai yote kwa wakati na 
watakuwa bega kwa bega na wakuli-
ma kuhakikisha tija ya uzalishaji wa 
zao la chai inaongezeka ili kumletea 
mkulima maendeleo.

  Mkuu wa Mkoa wa Tabora, Dk. Philemon Sengati, akiwahutubia wakazi wa kijiji cha Makomero, jana, alipokuwa akitafutia ufumbuzi wa 
kudumu mgogoro wa wafugaji na wakulima waliokuwa wakitumia Bonde la Serikali la Wembere wilayani Igunga. PICHA: TIGANYA VINCENT
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Wataja vyanzo ukiukwaji haki za watoto
Na Shaban Njia, SHINYANGA

MIGOGORO ya kifamilia, 
ndoa za utotoni na mimba  
zisizotarajiwa katika kata ya 
Mwakitolyo, Halmashauri ya 
Shinyanga Vijijini, mkoani  
Shinyanga, inachangia  
ukiukwaji wa haki za watoto na 
kuwasababishia kukosa maso-
mo.

Pia sababu hizo zimetajwa 
kuwa ni miongoni mwa chanzo 
cha kutokea kwa vifo vitokana-
vyo na uzazi, maambukizi mapya 
ya Virusi vya Ukimwi(VVU),  
ikiwamo saratani ya mlango wa 
shingo ya uzazi kwa watoto chini 
ya umri wa miaka 18.

Veronica Sostenes, mkazi 
wa kata hiyo, alibainisha hayo 
mwishoni mwa wiki wakati 
akizungumza na gazeti hili, 
kuhusu utekelezaji wa mradi 
wa nafasi ya vyombo vya habari  

katika kumaliza ukatili wa kijin-
sia dhidi ya wanawake na watoto 
unaotekelezwa na SPC kwa ufa-
dhili wa Women Fund Tanzania 
(WFT).

Alisema vitendo vya ukatili 
dhidi ya wanawake na watoto 
vinaendelea kushamiri katika 
kata hiyo na kusababisha baadhi 
ya watoto hasa wa kike kuende-
lea kukosa masomo.

Naye Godfrey Bahati, alisema 
bado jamii zinaendelea kukum-
batia mila na tamaduni potofu 
ambazo zinachangia kuongeze-
ka kwa matukio ya ukatili dhidi 
ya wanawake na watoto hali am-
bayo inasababisha kumkwami-
sha mwanamke kutimiza ndoto 
zake katika suala la elimu na 
kiuchumi.

“Vijijini bado kuna wazee 
wenye umri mkubwa wanaoa 
watoto chini ya umri wa miaka 
18, huku baadhi ya wazazi waki-

tajwa kushiriki kuozesha wa-
nafunzi wa shule za msingi na 
sekondari kwa ajili ya kupatiwa 
fedha ama mifugo bila ya kujua 
athari zinazoweza kuwapata  
wanapoolewa,” alisema Bahati.

Alisema ndoa hizo zinaweza 
kuwa kichocheo cha watoto  
kupata maambukizi ya ma-
gonjwa ya ngono kutokana na 
wengi wao kutokuwa na uelewa 
ya elimu ya afya ya uzazi na 
kwamba ili kutatua suala hilo 
wahusika wachukuliwe hatua za 
kisheria.

Kwa upande wake mkazi wa 
eneo hilo, Sikitu Nigo, alisema 
wanaopiga ramli chonganishi vi-
jijini wanawashawishi wanaume 
kufanya mapenzi na watoto  
wenye umri mdogo kwa lengo 
la kupata mali hali ambayo ina-
sababisha ongezeko la mimba za 
utotoni.

Ofisa Maendeleo ya Jamii  

katika kata ya Mwakitolyo, Mus-
sa Gongo, alisema anashirikiana 
na wenyeviti wa serikali za mitaa 
na kamati za mtaa kutokomeza  
vitendo vya kikatili kwa  
wanawake na wa-
toto na kuhakikisha  
watoto wenye umri wa kwenda 
shule wanasoma.

Gongo aliwataka wazazi 
na walezi kupiga vita vitendo 
vya ukatili dhidi ya watoto na  
wanawake ili kuhakikisha  
wanapata haki zao za msingi 
ikiwamo elimu na kutengeneza 
taifa lenye wasomi.

Aliongeza kuwa katika kufikia 
usawa wa asilimia 50 kwa 50, 
jamii inapaswa kubadilika na 
kuacha mfumo dume na  mila 
kandamizi dhidi ya wanawake 
na watoto ili kutoa fursa ya  
kupata haki sawa katika 
utekelezaji wa shughuli za 
maendeleo na kumiliki mali.

 Wabunge waagiza ujenzi chumba cha kujifunguliaGGML yazindua 
mfumo rahisi 
taarifa za 
usalama  
Na Mwandishi Wetu

KATIKA jitihada za kushirikiana 
zaidi na jamii inayouzunguka mgo-
di, Kampuni ya Geita Gold Mining 
Limited (GGML), imezindua rasmi 
mfumo wa kutoa taarifa mbalimbali 
za ulinzi, usalama na za kijamii am-
bapo raia wema wamepatiwa fursa 
ya kupiga simu bure bila malipo. 

Katika mfumo huo wa kidigitali, 
raia wema wanaozunguka eneo 
la mgodi wataweza kupiga simu 
namba 0800 750 145 bila malipo 
wanapobaini vitendo vya uhalifu 
vikiwamo kula njama, uharibifu 
wa mali za kampuni, vitendo vya 
rushwa kutoka kwa baadhi ya wa-
fanyakazi au makandarasi wanao-
fanya kazi na kampuni ya GGML, 
vitendo vya kiusalama ikiwamo 
uendeshaji wa magari usio salama, 
na taarifa nyinginezo zote zinazoi-
husu kampuni.

Akizindua mfumo huo mkoani  
Geita, Mkuu wa Wilaya ya Geita, 
Fadhili Juma, alisema teknolojia ya 
habari na mawasiliano ni muhimu 
katika kipindi hiki ili kujibu  
changamoto mbalimbali zinazoi-
kabili jamii ikiwamo uhalifu na 
hujuma ya miundombinu mbalim-
bali ikiwamo umeme au mabomba 
ya maji ambayo huigharimu serikali 
fedha nyingi. 

“Naipongeza sana GGML kwa kuja 
na ubunifu huu kwa kuwa lengo 
lake litaisaidia pia serikali kupata 
taarifa mbalimbali za kiuhalifu. 

Jukumu la serikali ni kuweka  
mazingira bora ya kumlinda 
mwekezaji ili afanye shughuli zake 
kwa usalama na ufanisi, akitoa ajira 
na kuchangia pato la taifa kupitia 
kodi na tozo mbalimbali,” alisema. 

Meneja Mwandamizi anayeshu-
ghulikia masuala ya ulinzi kutoka 
wa GGML, Suleiman Machira, alise-
ma mfumo huo umekuja kipindi 
muafaka wakati kampuni ya GGML 
na wakazi wanaouzunguka mgodi 
huo wakiwa wameimarisha  
uhusiano mwema wa kindugu na 
kufanya shughuli zao kwa ushiriki-
ano mkubwa.

“Tumekuwa na raia wema  
ambao wamekuwa tayari kutoa 
taarifa mbalimbali ambazo zingei-
saidia kampuni,lakini wanashindwa 
kutoa taarifa kwa sababu ya kuko-
sekana kwa mfumo rahisi usio na 
gharama wa kutoa taarifa,” alisema 
Machira.

Machira aliongeza kuwa 
mwekezaji anapofanya shughuli 
zake kwa usalama bila kuhujumiwa 
au kufanyiwa vitendo vya kihalifu 
maana yake ataweza kufanya  
shughuli zake za uwekezaji kwa 
amani na kuchangia pato la uchumi 
wa mkoa wa Geita na Tanzania kwa 
ujumla.

Na Ashton Balaigwa,  
MOROGORO

KAMATI ya Kudumu  ya 
Bunge   Utawala na Serikali za 
Mitaa  imeiagiza serikali kupitia 
mfuko wa Maendeleo ya Jamii 
(TASAF) kujenga jengo la kuji-
fungulia wajawazito na chumba 
cha maabara katika zahanati 
ya Kata ya Mkambarani katika 
wilaya ya Morogoro.  

Agizo hilo lilitolewa na Mwe-
nyekiti wa Kamati hiyo, Hum-
phrey Polepole, alipotembea 
miradi mbalimbali ikiwamo za-
hanati hiyo ambayo imejengwa 
kwa ufadhili wa TASAF. 

Alisema licha ya ujenzi huo 
wa zahanati, lakini kamati imeo-
na kuna umuhimu wa kuongeza 
chumba kingine cha kinamama 
kujifungulia. 

“TASAF mmefanya kazi 
kubwa kwa ujenzi huu wa za-
hanati, lakini tunaiagiza serikali 
kuongeza chumba kingine cha 
kujifungulia, kilichopo hakitoshi 
kutokana na ongezeko la idadi 
ya watu,” alisema Polepole.

Hata hivyo, alisema  kazi 
kubwa iliyofanywa na serikali 
kupitia mfuko huo imeweza ku-
leta ukombozi mkubwa kwa wa-
nanchi wa Kata ya Mkambarani 
ambao walikuwa wakilazimika 

kutembea umbali mrefu kufuata 
huduma za afya. 

Aliwataka wananchi hao kuji-
unga na Mfuko wa Afya ya Jamii 
(CHF) ili  kupata matibabu ya 
uhakika kwani mfuko huo kwa 
sasa umeboreshwa na kutoa hu-
duma bora za afya.

“Nimepata taarifa hapa 
Mkambarani wapo watu 26 tu 
ndio waliojiunga na CHF tuna-
taka kila mwananchi ajiunge ili 
kuweza kupata huduma bora za 
afya,” alisema Polepole.

Kwa upande wake Naibu 
Waziri Ofisi ya Rais (Utumishi 
na Utawala Bora), Deogratius, 
Ndejembi, alisema serikali 

itatekeleza maagizo yote yaliyo-
tolewa na Kamati hiyo ya Bunge 
ikiwamo kujenga chumba cha 
kujifungulia kinamama pamoja 
na ujenzi wa maabara.

Alisema lengo la serikali ni ku-
hakikisha inatoa huduma bora 
za afya kwa wananchi wake 
ili kuondokana na maradhi ili 
waweze kufanya shughuli za ku-
jiletea maendeleo.

  TASAF katika Halmashauri 
ya Wilaya ya Morogoro ime-
tekeleza jumla ya miradi 19 kwa 
awamu ya kwanza ikiwa pamoja 
na mradi wa zahanati ya Mkam-
barani wenye thamani ya Sh. 
milioni 34.8.

Mkuu wa 
Wilaya ya Geita, 
Fadhili Juma 
(katikati), akiwa 
na Meneja wa 
Ulinzi kutoka 
GGML, George 
Kaijunga (kulia) 
na Meneja wa 
masuala ya 
kijamii- GGML, 
Joseph Man-
gilima, baada 
ya uzinduzi 
wa mfumo wa 
taarifa za ul-
inzi na usalama. 
MPIGAPICHA 
WETU
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Mikoa mitano yapewa vifaa vya elimu, afya
Na Mwandishi Wetu

MIKOA mitano imepatiwa vifaa 
mbalimbali kwa lengo la kuboresha 
sekta ya elimu na afya.

Vifaa hivyo vimetolewa na Benki 
ya NMB kwenye halmashauri mbal-
imbali za mikoa ya Mara, Manyara, 
Singida, Ruvuma na Mtwara vikiwa 
na thamani ya zaidi ya shilingi mil-
ioni 70.

Vifaa vilivyotolewa ni meza, viti, 
madawati, mabati, mbao, misumari 
pamoja na vitanda kwa ajili shule 
za bweni, ambapo vifaa vyote vime-
tolea mwishoni mwa wiki hii vikiwa 
na lengo la kuboresha utolewaji ewa 
huduma katika sekta hizo.

Katika Halmashauri za Mji Mbulu 
na Mbulu Vijijini mkoani Manyara 
imetoa meza 50 na viti 50, kwa shule 
mbili za Sekondari Masiende pamoja 
na Gehandu vyote vikiwa na thama-
ni ya Sh. milioni 10.

Msaada huo umetajwa kuwa 
mkombozi mkubwa kwa wanafunzi 
waliochaguliwa kwenda Shule ya 
Sekondari Masienda kupunguziwa 
adha ya kutembea umbali wa zaidi 
ya kilometa 10 kwenda katika Shule 
ya Sekondari Gunyoda kutokana na 

shule hiyo kutokuanza rasmi.
Mkurugenzi Mtendaji wa Hal-

mashauri ya Mbulu, Hudson Ka-
moga, alisema kuwa msaada huo 
utawapunguzia adha wanafunzi 
waliochaguliwa sekondari kutem-
bea umbali wa zaidi ya kilometa 
10  kwenda kufuata masomo Shule 
ya     Sekondari Gunyoda iliyoko ji-
rani.

Vifaa hivyo vilikabidhiwa na Me-
neja wa  benki hiyo Kanda ya Kati, 
Nsolo Mlozi, ambaye alieleza lengo la 
kutoa vifaa hivyo ni kuondoa adha ya 
wanafunzi kutembea umbali mrefu 
ambao waliochaguliwa kujiunga na 
shule hiyo.

Katika Mkoa wa Mara benki 
hiyo imetoa vifaa kwa ajili ya miun-
dombinu ya elimu vyenye thamani 
ya Sh. milioni 11.5 kwa shule 2 za 
Halmashauri ya Wilaya na Mji wa 
Tarime.

  Vifaa vilivyotolewa ni mabati, 
mbao na misumali kwa ajili ya kueze-
ka Shule ya Msingi Nyamwino iliyopo 
halmashauri ya mji wa Tarime iliyoe-
zuliwa na upepo pamoja na mada-
wati 50 kwa ajili ya Shule ya Msingi 
Nyamumbara iliyoko Halmashauri 
ya Wilaya ya Tarime.

 Akikabidhi vifaa hivyo kwa Mkuu 
wa Wilaya ya Tarime, mhandisi Mte-
mi Msafiri, Meneja wa Benki ya NMB 
Kanda ya Ziwa, Baraka Laduslaus, 
alisema msaada huo ni sehemu ya 
kurudisha faida kwa jamii. 

Msafiri, aliishukuru benki hiyo 
kwa msaada walioutoa na kuwataka 
wahusika kuanza mara kutumia vi-
faa hivyo kama ilivyokusudiwa.

 Katika Wilaya ya Iramba Mkoani 
Singida, NMB imetoa madawati 100 
kwa ajili ya shule ya msingi Kisiriri 
na Tyegelo, huku shule ya Sekondari 
Kisiriri ikipatiwa vitanda 50.

Akipokea vifaa hivyo Katibu ta-
wala wa Wilaya hiyo,  Pius   San-
goma, aliwataka walimu kusimamia 
nidhamu ya utunzaji wa vifaa kwa 
wanafunzi vinavyotolewa na serikali 
pamoja na wadau wa maendeleo ka-
tika shule zao.

Meneja wa NMB Kanda ya Kati 
,Nsolo Mlozi akikabidhi vifaa hivyo 
alisema kuwa vifaa vyote vina tham-
ani ya shilingi Milioni 22.

Mkoani Mtwara Benki hiyo imetoa 
mabati 105 yenye thamani ya shilingi 
milioni tano katika hospitali ya Rufaa 
ya Ligula Mkoani Mtwra kwa ajili ya 
kusaidia kukarabati wodi ya watoto.

Mganga Mfawidhi wa hosptali 
hiyo, Dkt. Robikieki Kisambu, aali-
ishukuru benki hiyo kwa msaada 
huku huku akieleza inakabiliwa na 
uchakavu wa miundombinu na hai-
kidhi   mahitaji kwa wagonjwa na 
watumishi.

Meneja wa Kanda ya Kusini Janeth 
Chango, a alisema msaada huo wa 
mabati ni sehemu ya jukumu la NMB 
katika kusaidia upatikanaji wa hudu-
ma bora za afya kwa jamii.

Katika Mkoa wa Ruvuma    NMB 
imetoa msaada wa vifaa vyenye 
thamani ya shilingi milioni 12 katika 
shule tatu za msingi zilizopo Manis-
paa ya Songea mkoani Ruvuma.

,Meneja wa benki hiyo Kanda ya 
Kusini, Janeth Shango, alizitaja shule 
zilizopata vifaa hivyo kuwa ni shule 
ya msingi Legele iliyopata mabati 60 
kwa ajili ya kuezeka darasa la kwan-
za na choo.

Shule nyingine ni Mshanganokati 
iliyopewa madawati 80 na shule 
ya msingi Chandamali ambayo im-
epewa meza 21,viti 21 na kabati nne 
ambapo amesisitiza kuwa Benki ya 
NMB imeamua kushirikiana na jamii 
kwa kutoa     msaada katika shule 
hizo tatu.

Mwalimu 
Mkuu wa 
Shule ya Msin-
gi Kambarage 
iliyoko mkoani 
Njombe, Jane 
Ng’umbi (wa-
tano kulia), ak-
ipokea msaada 
wa mifuko 
ya saruji 100 
kutoka kwa 
Kaimu Meneja 
Mwandamizi 
wa Uhusiano 
wa Benki ya 
TPB, Chichi 
Banda (watatu 
kushoto). Saru-
ji hiyo itatu-
mika kujenga 
madarasa 7 ya 
shule hiyo na 
ofisi ya wal-
imu. PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU

H/shauri yawapa wajasiriamali bil. 2.6/-
Na Shaban Njia, KAHAMA 

H
ALMASHAURI ya Manis-
paa  ya Kahama mkoani 
Shinyanga  imetoa Sh. bil-
ioni 2.6 kwa vikundi vya 

wajasiriamali vijana, kinamama na 
watu wenye ulemavu kwa ajili ya 
kuviinua kiuchumi na kukuza mitaji 
yao kwa kipindi cha mwaka 2015 
mpaka sasa.

  Anderson Msumba, Mkurugenzi 
wa Manispaa hiyo, aliyabainisha 

hayo wakati akizungumza na vyom-
bo           vya habari alipokuwa ak-
itoa        ufafanuzi wa utaratibu mpya 
wa ukopeshaji         kwa  makundi 
maalum.

 Aidha, alisema kwa mwaka 2020 
halmashauri imeshatoa Sh. milioni 
700 kwa wajasiriamali wanawake 
kama mikopo kwa ajili ya kuwaen-
deleza pamoja na kuhakikisha kuwa 
mitaji yao ya kibiashara inakua na 
kujitegemea. 

Hata hivyo, Msumba alisema, ki-

wango cha chini cha mkopo ni Sh. 
milioni tano na, kwamba katika ki-
kundi cha ufugaji wa ng’ombe wa 
maziwa Kata ya Nyasubi kimepewa 
Sh. milioni 70, na kuwa maziwa 
yanayopatikana wanauzwa ka-
tika kiwanda cha maziwa kilichopo 
Kagongwa.

  Alisema wanakikundi wa-
naruhusiwa kukopa fedha hizo hadi 
mara tatu wanapokopa na kurejesha 
kwa wakati, na kwamba mbali na 
mikopo hiyo, wanatoa mikopo ya kil-

imo kwa vikundi vyenye uwezo wa 
kulima hekari tano na kuendelea na 
kata za Nyandekwa na Kinaga wame-
shanufaika na mikopo hiyo.

Ashura Hoja, Ofisa Maendeleo 
ya Jamii Manispaa ya Kahama, 
alisema halmashauri imevifiki-
sha  mahakamani  vikundi  66 vya 
ujasiriamali vijana na wanawake 
vilivyokopesha mikopo hiyo kwa 
kushinda kulipa Sh. milioni 68.3 
kwa kipindi cha mwaka wa fedha 
2013/2014 mpaka hivi sasa.

Mkakati waanza 
kukabili ushindani 
soko kimataifa
Na Elizabeth Zaya

TANZANIA imezindua 
umoja wa wadau wa 
Ubora ambao utatu-
mika kama jukwaa la 
kusaidia wazalishaji 
wa bidhaa na watoa 
huduma kuzalisha 
na kutoa huduma za 
kiushindani katika soko 
la kimataifa.

Akizungumza wakati 
wa uzinduzi wa umoja 
huo jijini Dar es Sa-
laam, mratibu wa 
mradi wa kusaidia 
wajasiriamali Tanza-
nia katika kuongeza 
thamani kwenye bidhaa 
na huduma(MARKUP), 
Safari Fungo, alisema 
hatua hiyo imeweka 
historia na itasaidia 
kuchagiza katika 
kukuza zaidi uchumi wa 
nchi.

Alisema wazalishaji 
wengi wa bidhaa na 
watoa huduma, wame-
kuwa wakipata changa-
moto kubwa kwenye 
ushindani katika soko 
la kimataifa kutokana 
na kukosekana kwa juk-
waa la kujadili namna 
ya kutatua matatizo 
yaliyopo katika sekta 
hiyo na kuyatafutia 
ufumbuzi.

 “Tumezindua Umoja 
wa Wadau wa Ubora 
nchini ikiwa ni matokeo 
ya mradi wetu, tuna-
fahamu kwamba ubora 
upo kwenye huduma, 
bidhaa na kwenye kila 
kitu, kwa hiyo kupitia 
umoja huu utakuwa 
unakutanisha wadau 
kutoka katika sekta 
mbalimbali kuzungum-
zia fursa, changamoto 
na kupashana habari 
za maendeleo katika 
sekta hiyo kwa ajili ya 
kushindana katika soko 
la kimataifa,” alisema 
Fungo.

Mwenyekiti wa Umoja 
huo, Amily Hamza, 
alisema kupatikana kwa 
usajili wa umoja huo 
kutasaidia kupandisha 
zaidi uchumi wa nchi 
kwa sababu matatizo 
mengi yaliyopo kwa 
sasa yatakuwa yana-
patiwa ufumbuzi kwa 
haraka zaidi.

Pia alisema litatoa 
fursa kwa viwanda vya 
ndani kupeleka bidhaa 
nje ya nchi, kushindana 
na kuzalisha kwa ubora 
zaidi.
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Wanahabari wahamasishwa  vita ukatili dhidi ya watoto

TARURA yataka wanaoharibu miundombinu kukemewa
Na Mwandishi Wetu, MB-
INGA

M
ENEJA wa Mam-
laka ya Barabara 
za Mjini na Vi-
jijini (TARURA), 

Halmashauri ya Mbinga 
Mji mkoani Ruvuma, Ismail 
Mafita, amewaomba madi-
wani wa halmashauri hiyo 
kuwakemea baadhi ya wa-
nanchi kwenye kata zao wa-
naofanya uharibifu wa mi-
undombinu ya barabara kwa 
makusudi.

Mafita alitoa ombi hilo 
wakati akitoa taarifa ya utend-
aji kazi wa mamlaka hiyo 
pamoja na changamoto zake 
kwenye kikao cha Baraza 
maalum la Madiwani la Hal-
mashauri ya Mbinga Mji lil-
ilokuwa likijadili na kupitisha 

rasimu ya bajeti ya mwaka 
2021 na 2022 ya halmashauri 
hiyo na kupitisha bajeti ya Sh. 
bilioni 23.9.

Alisema mamlaka hiyo im-
ekuwa ikijitahidi kuweka mi-
undombinu ya barabara licha 
ya kuwapo kwa changamoto 
za ufinyu wa bajeti pamoja 
upungufu wa watumishi, hata 
hivyo, baadhi ya wananchi 
wamekuwa wakihujumu mi-
undombinu.

Akifafanua kuhusu uharibi-
fu huo, alisema katika kipindi 
cha mwaka 2019 na 2020 baa-
dhi ya barabara ziliwekewa 
vibao visivyopungua 50 vya 
kuitambua mita pamoja na 
majina ya barabara hizo, la-
kini vimeondolewa na kubaki 
vitano pekee jambo ambalo 
linarudisha jitihada za maen-
deleo zinazofanywa na seri-

kali.
“Ndugu zangu waheshim-

iwa madiwani kibaya zaidi 
wanaofanya uharibifu huo 
ni baadhi ya wananchi wenu 
mnaowaongoza kwenye kata 
zenu, mimi nawaombeni 
kupitia baraza hili mkatusai-
die kuwaelimisha wananchi 
hao pamoja na kuwakemea 
wasifanye uharibifu huo,” 
alisema Mafita.

Akizungumzia utendaji 
kazi wa mamlaka hiyo, alise-
ma wameshatambua eneo la 
halmashauri hiyo lina kilo-
mita 1063.51, zilizosajiliwa, 
barabara 502 na kila bara-
bara itapewa jina la utambu-
lisho mchakato unaoendelea 
utakapo kamilika.

Alisema hiyo itasaidia kila 
diwani kwenye kata yake ku-
tambua barabara alizonazo 

kwa majina pamoja na kilo-
mita zake ili kuwarahisishia 
katambua barabara zitaka-
zokuwa kwenye mpango.

Kwa upande wake, Maka-
mu Mwenyekiti wa hal-
mashauri hiyo, David Ma-
punda, aliiomba TARURA 
kujipanga kuweka taa za 
barabarani kwenye baadhi ya 
barabara ambazo zinatumiwa 
muda wote ikiwamo ya Hos-
pitali ya Halmashauri ya Mb-
inga Mji (Mbuyula) ili watumi-
aji waweze kupita kwenye 
mwanga hasa wanapoenda 
kupatiwa huduma wakati wa 
usiku.

Naye Mwenyekiti wa hal-
mashauri hiyo, Kelvin Ma-
punda, wakati akipokea ombi 
la Mafita, alisema suala hilo 
limechukuliwa na madiwani 
wanatakiwa kulitekeleza.

Na Elizabeth Zaya 

MKURUGENZI wa Mfuko 
wa Kuwezesha Vyombo vya 
Habari Tanzania (TMF), Faus-
ta Musokwa, amesema vy-
ombo vya habari  vina fursa 
kubwa    ya          kutumia nafasi 
yake katika      kutoa mchango 
wake    dhidi ya mapambano 
ya kukomesha ukatili kwa wa-
toto.

Akizungumza wakati aki-
fungua mafunzo ya siku mbili 
kwa waandishi wa habari za 
watoto kutoka mikoa mbal-
imbali nchini, yaliyofanyika 
Dar es Salaam, Mkurugenzi 
huyo wa TMF, alisema wa-
natambua kwamba vyombo 
hivyo vimetoa mchango wa 
kutosha katika vita hivyo dhi-
di ya ukatili kwa watoto, lakini 

bado kuna haja ya kuendeleza 
mapambano hayo mpaka 
kuhakikisha vinatokomezwa 
kabisa.

“Tunafahamu kwamba vy-
ombo vya habari vimefanya 
kazi kubwa katika kuibua 
vitendo vya ukatili ambavyo 
vilikuwa vikifanywa kwa ki-
ficho katikati ya jamii yetu 
na tumeanza kuona impact 
yake, lakini bado havijaisha 
na katika ripoti mbalimbali 
ambazo zimekuwa zikitolewa, 
vitendo hivyo vinaendelea 
kufanyika katika nchi yetu, na 
ndiyo maana nina sema bado 
kama vyombo vya habari tuna 
wajibu wa kuendeleza ma-
pambano ili kuhakikisha vina-
komeshwa kabisa,” alisema 
Musokwa.

“Kuwalinda watoto ni kazi 

yetu sisi sote, tunaweza kuwa 
na imani tofauti lakini ni ju-
kumu ambalo tumepewa na 
Mungu kuwalinda na pasipo 
kufanya hivyo, hatuwezi kupa-
ta maendeleo katika jamii zetu 
wala katika nchi kwa sababu 
hao ndio tunawategemea 
kesho, viongozi tunaowaona 
sasa na watumishi katika sek-
ta mbalimbali na hata wasio 
watumishi kila mmoja alipita 
katika hatua hii ya utoto, kwa 
hiyo tusiwapoteze viongozi 
wetu hawa wa kesho.”

Alisema namna pekee am-
bayo itasaidia kufanikiwa ka-
tika vita hiyo ya kukomesha 
ukatili dhidi ya watoto hao 
ni kuibua taarifa za ukatili na 
kuzichambua kwa usahihi 
na kuziripoti mwanzo hadi 
mwisho pale wahusika wan-

apochukuliwa hatua za kishe-
ria.

Mkurugenzi Mtendaji wa 
Taasisi inayojishughulisha na 
haki za Watoto (CRMF) Janeth 
Sosthenes, alisema wana 
imani kubwa na vyombo vya 
habari katika vita hiyo kwa 
kuwa yapo mambo mengi am-
bayo yamepatiwa ufumbuzi 
kutokana na kazi kubwa inay-
ofanywa na vyombo hivyo vya 
habari.

Mwakilishi wa Shirika la ku-
wezesha taasisi za kutetea haki 
za watoto Tanzania(CRVPF), 
Eddah Durnken, alisema ipo 
haja kwa kila mtu katika na-
fasi yake kuanzia katika ngazi 
ya familia, jamii hadi serikali 
kuu, kushiriki katika vita hiyo 
ya kuwakomboa watoto dhidi 
ya vitendo vya ukatili.

Miti yapandwa Kongwa 
kutunza mazingira
Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Bia ya Serengeti (SBL), imeungana na 
viongozi pamoja na wananchi wa wilaya ya Kongwa 
mkoani Dodoma katika zoezi la upandaji miti ikiwa 
ni sehemu ya mpango wa kampuni hiyo wa kutunza 
mazingira.

Spika wa Bunge, Job Ndugai na viongozi wa Hala-
mashauri ya Wilaya ya Kongwa walikuwa ni baadhi ya 
viongozi walioshiriki katika zoezi hilo la upandaji miti 
lililofadhiliwa na SBL.

Akizungumza wakati wa zoezi hilo, Mkurugenzi 
Mtendaji wa SBL, Mark Ocitti, alisema upandaji miti 
katika wilaya ya Kongwa ni sehemu ya mkakati ende-
levu wa kampuni hiyo unaolenga kupanda maelfu ya 
miti sehemu mbalimbali nchini. 

Mkurugenzi huyo alisema mwaka 2019 kampuni 
hiyo ilipanda miti katika wilaya za Same na Moshi ili 
kuongeza uoto katika maeneo ya jirani na Mlima Kili-
manjaro.

“SBL inachukulia miti kama sehemu muhimu sana 
ya mazingira. Miti inasaidia kuhifadhi vyanzo vya maji, 
ni makazi kwa wanyama na wadudu mbali mbali, ina-
vuta hewa chafu ya kaboni na kuzalisha hewa safi na 
pia miti ni chanzo cha dawa. Biashara yetu na jamii 
kwa ujumla ni sehemu ya mazingira na hii itunafanya 
kuwa jukumu letu sote kuyalinda na kuyatunza maz-
ingira,” alisema Mark. 

Upandaji miti wa SBL unakuja katika kipindi amba-
cho dunia inahangaika kupunguza uzalishaji ya hewa 
ukaa ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi 
pamoja na kuyalinda mazingira kwa manufaa ya vi-
zazi vya sasa na vijavyo

Kwa upande wake Spika Ndugai aliishukuru kam-
puni ya SBL kwa kuunga mkono jitihada za upandaji 
miti na kuongeza kuwa miti ina nafasi ya kipikee kwa 
maisha ya watu na kusistiza kuwa bila miti hakuna 
maisha.

Ndugai alisema ukataji miti holela ni moja kati ya 
sababu za mabadiliko ya tabianchi ambayo yamesaba-
bisha changamoto nyingi zinazomkabili binadamu iki-
wa ni pamoja na athari kwenye uzalishaji wa chakula, 
upatikanaji wa maji, afya ya viumbe mbalimbali ikiwa 
ni pamoja na binadamu.

Bil. 3.5/- kupeleka 
maji kwenye vijiji 
Na Jumbe Ismailly, IGUNGA             

WAKALA wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini 
(RUWASA) Wilaya ya Igunga, mkoani Tabora, katika 
kipindi cha mwaka wa fedha wa 2021/2122 unatarajia 
kutumia jumla ya shilingi 3,507,100,000 kwa ajili ya 
upanuzi wa   mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria 
kwenda katika vijiji kumi.

Kaimu Meneja wa RUWASA Wilaya ya Igunga, Haru-
bu Maulidi, aliyasema hayo kwenye mkutano maalu-
mu wa Baraza la Madiwani wa Halmashauri ya wilaya 
hiyo uliolenga kupitisha rasimu ya mapendekezo ya 
mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha wa 2021/2022.

Alivitaja vijiji vitakavyonuifa Mwabatima. Bukama, 
Mwamashimba, Kining’inila, Jogaya, Mwanyagula, 
Iyogewe, Isakamaliwa, Kidaru, Imalanguzi, Mwama-
kona na Ganyawa.

Alisema upanuzi wa mradi wa maji kutoka Ziwa 
Victoria kwenda Kijiji cha Mwamashiga unatarajia ku-
tumia Sh. 315,900,000.

Baadhi ya wajumbe wa mkutano huo waliushauri 
wakala huo kusitisha shughuli za utafiti walizopanga 
na badala yake fedha walizonazo zitumike katika 
kusambaza maji kwa wananchi.

Wanafunzi, walimu na watumishi wa NMB wakifurahia msaada wa madawati 80 yaliyotolewa na Benki ya NMB kwa Shule 
ya Msingi Mshanganokati Manispaa ya Songea, shule hiyo inakabiliwa na upungufu wa madawati na kusababisha baadhi ya 
wanafunzi kukaa chini. PICHA: MPIGAPICHA WETU



isikupite
ROBERT Lewandowski 
amefikia rekodi ya mfung-
aji wa pili wa wakati wote 
kwenye Bundesliga baada 
ya juzi kufunga wakati 
Bayern Munich ikishinda 
3-1 dhidi ya Werder 
Bremen, hivyo bao hilo 
linamfanya kuifikia rekodi 
ya Klaus Fischer ya mabao 
268 katika ligi hiyo, ni 
Gerd Muller pekee aliye 
juu yao, akiwa na mabao 
365. 
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BARCELONA, Hispania

L
IONEL Messi bila shaka yoyote ni 
mmoja wa wachezaji bora zaidi wa 
wakati wote duniani. Lakini je, kip-
indi kinachokuja cha majira ya joto 

kinaweza kushuhudia nyota huyo wa Argen-
tina akiondoka Barcelona?

Messi kuondoka Barcelona ni jambo lin-
alowezekana, hasa ukichukulia ukweli kwam-
ba, mkataba wake unamalizika mwishoni 
mwa msimu huu. Lakini ataweza kubakia 
pale Camp Nou?

Kuna uwezekano mkubwa Messi akaamua 
kubaki Barcelona na hapa tunaangalia saba-
bu tano za kwa nini atabaki hapo, twende 
sasa...

#1. Rais mpya Joan Laporta
Bila shaka yoyote Barcelona haijawa na 

mwenendo mzuri katika misimu ya hivi kar-
ibuni.

Miamba hao wa Catalunya wanalisaka taji 
la Ligi Kuu, LaLiga, na sasa wapo nafasi ya pili 
kwenye msimamo. Lakini wameshatolewa 
kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na Paris St. 
Germain hatua ya 16-bora.

Wiki iliyopita klabu hiyo ilipata rais mpya 
baada ya kujiuzulu kwa Josep Maria Bar-
tomeu Oktoba mwaka jana. Joan Laporta 
amerudi kuiongoza klabu hiyo ambayo ali-
wahi kuwa rais wake kati ya mwaka 2003 na 
2010.

Kipindi ambacho Barcelona ilikuwa na 
mafanikio makubwa zaidi kwenye soka na 
Laporta ameshaweka wazi kwamba, anataka 
kumbakiza Messi hapo Nou Camp.

Rais huyo alinukuliwa akisema, “mchezaji 
bora duniani anaipenda Barca, na nina matu-
maini atasaini mkataba mpya wa kubakia 
Barcelona, kitu ambacho wote tunakitaka.”

Laporta na Messi wana uhusiano wa karibu 
kwa kipindi kirefu, na hivyo ana nafasi kubwa 
ya kumshawishi kubaki hapo.

#2. Klabu kushindwa kumnunua Messi
Kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, 

dunia ya soka imekumbwa na kuanguka kwa 
uchumi na hivyo, klabu nyingi hazitaweza 
kumnunua Messi.

Kwa mujibu wa mkataba wa sasa wa Messi, 
analipwa pauni 500,000 kwa wiki, akiwa ndi-
ye mchezaji anayelipwa kiasi kikubwa zaidi 
cha fedha duniani.

Hivyo kwa namna yoyote kama Messi 
ataondoka Barcelona kipindi cha majira ya 
joo klabu itakayomchukua italazimika kum-
lipa mshahara mkubwa zaidi, kitu ambacho 
kinaonekana kuwa kigumu.

#3. Staili ya uchezaji
Staili za klabu nyingi za uchezaji kwa sasa 

haziwezi kumfiti Messi, kwani timu zimekuwa 
zikicheza soka la kushambulia kwa kasi.

Pamoja na yote Messi sasa umri unamtupa 
mkono, hivyo staili ya soka la kasi kwa timu 
nyingi zinavyocheza kama Manchester City, 

Bayern Munich na Liverpool haiwezi kumfiti 
Messi.

Messi ambaye sasa ana umri wa miaka 
33, kasi yake dimbani imepungua, hivyo 
hataweza kuendana na kasi ya staili ya kush-
ambulia kwa kasi.

#4. Kuirudisha Barca juu
Kwa sasa Barcelona inalisaka taji la Ligi Kuu 

Hispania, LaLiga na utawala wake kwenye 
soka la Ulaya umemalizika.

Miamba hao wa Catalunya kwa mara ya 
mwisho kushinda taji la Ligi ya Mabingwa Ul-
aya ilikuwa ni msimu wa 2014-15.

Kuna sababu nyingi kwa hili. Aina ya 
wachezaji ambao waliipa mafanikio makub-
wa Barcelona kwa kipindi cha muongo mmo-
ja uliopita wamestaafu au wameondoka hapo 
Nou Camp. 

Ni Messi pekee ndiye amebaki na anapam-
bana kutaka kuirudisha klabu hiyo juu. Us-
ajili wao wa hivi karibuni wa wachezaji kama 
Philippe Coutinho, Ousmane Dembele na An-
toine Griezmann – unaonekana kushindwa 
kufanya kazi.

Lakini jambo moja ambalo Messi analitaka 
kwa sasa ni kuifanya klabu hiyo kurudi tena 
juu.

Na itarudi vipi? Kwa Messi kuendelea kuwa 
na wachezaji makinda wanaochipukia na we-
nye vipaji vya ukweli kama Pedri, Francisco 
Trincao na Ansu Fati.

Kama Messi akiweza kuirudisha tena Barca 
juu, maana yake kwamba atabaki kutambuli-

ka kama gwiji wa wakati wote wa 
Barcelona.

#5. Familia yake
Kama Messi atataka kuondoka 

Barcelona, klabu yake tangu uto-
toni, litakuwa chaguo lake mwe-
nyewe. 

Messi hatumii muda wake 
kwenda kwenye mji wa nyumba-
ni kwao Argentina, Rosario, am-
bako ndugu zake wengine wanai-
shi huko. Lakini muda wake wote 
anaishi Barcelona pamoja na mke 
wake, Antonella Roccuzzo na wa-
toto wao watatu.

Na familia ya Messi inaishi kwe-
nye jumba la kifahari na maisha 
ya kifahari sana kule Castellde-
fels.

Jumba lake lina uwanja wa 
mpira, gym, mabwawa ya kuoge-
lea na lipo pembeni mwa bahari 
ya Balearic.

Na kwa mujibu wa ripoti eneo 
ilipo nyumbani yake ni sehemu 
ambayo ndege haziruhusiwi 
kupita juu kwa mujibu wa sheria 
zilizowekwa na mamlaka ya Cata-
lunya.

Hivyo, kwa namna yoyote, fa-
milia yake haitakuwa tayari kuon-
doka eneo kama hilo na kwenda 
kuishi kwingine.

Anaweza kuondoka na kwenda 
kujiunga na klabu nyingine, lakini 
kwa namna yoyote familia yake 
itabaki Barcelona.

Lakini kutokana na sheria za 
usafiri kwa sasa kuwa ngumu 
kutokana na mlipuko wa virusi 
vya corona, hilo litampa wakati 
mgumu Messi kusafiri mara kwa 
mara kurudi Barcelona. Na ni 
wazi kwamba, Messi hatakuwa 
tayari kuondoka na familia yake, 
hivyo kuna uwezekano mkubwa 
wa kubakia klabuni hapo.

Kocha gani KuKamilisha 10 waliotemwa ligi Kuu Bara?  uK. 1 4

saBaBu 5 
Kwa nini 
messi 
ataBaKi 
Barca
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Extra Time

“Mchezaji bora duniani anaipenda 
Barca, na nina matumaini atasaini 
mkataba mpya wa kubakia Barce-
lona, kitu ambacho wote tunaki-
taka,” Rais mpya wa Barcelona, Joan 
Laporta, akizungumzia dhamira 
yake ya kumbakisha mshambuliaji 
wa timu hiyo, Lionel Messi.

“Muda utasema, sina umri wa 
miaka 21 tena. Ilikuwa kipindi kile, 
mwili unabadilika kutokana na 
muda. Huwezi kucheza kama ul-
ivyokuwa kijana, kwa sasa mambo 
yamebadilika,” mshambuliaji wa 
Tottenham, Gareth Bale.

“Siwezi kufikiria juu ya kushinda 
Ligi ya Mabingwa Ulaya, kwa namna 
yoyote lazima tupambane kumaliza 
kwenye nne bora (Ligi Kuu), maana 
hali kwetu kwa sasa ni ngumu mno, 
tukishindwa kufanya hivyo maana 
yake tutaendelea kuwa vibaya na 
vibaya zaidi,” Kocha Mkuu wa Liver-
pool, Jurgen Klopp.

Nukuu“
LONDON, England 

M
OJA ya ligi kubwa tano za Ulaya ni Ufaransa, Ligue 1, ambayo ina wachezaji 
wengi wenye vipaji vya ukweli. Hata hivyo, katika miezi ya hivi karibuni im-
efunikwa na kivuli cha matatizo ya kifedha, kilichosababishwa na kuanguka 
kwa haki ya matangazo ya televisheni, ambayo yalikuwa na thamani ya kama 

euro bilioni 3.25.
Kutokana na mdororo huo wa uchumi, Ligue 1, inaweza kushuhudia nyota wake wengi 

wakihamia kwenye Ligi Kuu England kipindi cha majira ya joto kinachokuja.
Na tayari mwanzo wake umeanza kuonekana, kwani kiungo mwenye kipaji cha ukweli, 

Morgan Sanson alijiunga na Aston Villa wakati wa dirisha la Januari akitokea Marseille 
kwa dili la uhamisho wa pauni milioni 14.

Ingawa matajiri, Paris St. Germain wanaweza wasiuze wachezaji wao, lakini hilo litaku-
wa tofauti kwa klabu nyingine za Ligue 1.

Kwa maana hiyo, hapa tunaangalia nyota 10 wanaotamba Ligue 1 ambao wanaweza 
kuhamia kwenye Ligi Kuu England, hawa hapa...

#1. Jason Denayer (Lyon)
Mlinzi wa Lyon, Jason Denayer amejiimarisha kama mmoja wa mabeki bora kwenye 

Ligue 1. Kama ilivyo idadi ya wachezaji kwenye orodha hii, Denayer tayari alishacheza kwa 
muda mfupi kwenye Ligi Kuu England.

Kinda huyu wa kimataifa wa Ubelgiji alitumia miaka kadhaa akiwa kwenye akademi ya 
Manchester City. 

Lakini alipopelekwa kwa mkopo Celtic, Galatasaray na Sunderland hakuwa tena na na-
fasi pale kwenye dimba la Etihad na akauzwa Lyon kipindi cha majira ya joto mwaka 2018 
kwa euro milioni 6.5.

Tangu hapo Denayer amejiimarisha yeye mwenyewe na kupata nafasi ya kuwa kikosi 
cha kwanza cha timu ya Taifa ya Ubelgiji na bila shaka yoyote ni mmoja wa walinzi bora 
wa kati kwenye Ligue 1.

#2. Renato Sanches (Lille)
Ni mmoja wa viungo bora kabisa, na Renato Sanches alibeba Kombe la Mataifa ya Ul-

aya, Euro 2016, akiwa na kikosi cha Ureno.
Sanches alisajiliwa kwa fedha nyingi kutoka Benfica kwenda Bayern Munich kwa euro 

milioni 35, lakini usajili huo haukuwa na manufaa kwake.
Baada ya kuwa na wakati mgumu kwa misimu minne kule Bayern – akahamia Ligi Kuu 

England katika Klabu ya Swansea City.
Hata hivyo, kipindi cha majira ya joto cha mwaka 2019 alihamia Lille na msimu wake 

wa kwanza kwenye Ligi Kuu Ufaransa ulikuwa na mafanikio, kwani alicheza mechi 19 aki-
funga mabao matatu na kutoa pasi moja ya mwisho.

Sanches sasa anaonekana kurudi kwenye ubora wake kama iliyvokuwa wakati wa mi-
chuano ya Euro 2016.

Anaonekana kuwaniwa na Liverpool na anatajwa kwamba anaweza kwenda kuwa 
mrithi wa Gini Wijnaldum ambaye anataka kuondoka.

#3. Gael Kakuta (Lens)
Safari ya Gael Kakuta, ambaye kwa sasa anacheza pale Lens ni ya kufurahisha kidogo. 

Mwanzo alisajiliwa katika akademi ya Chelsea akiwa na umri wa miaka 17, na akaondoka 
kwa ‘Blues’ hao mwaka 2015.

Kakuta akaenda kucheza Hispania na China kabla ya kurudi Ufaransa 
kipindi cha majira ya joto mwaka 2019. Uhamisho wake wa kwenda 

Amiens hakufanya kazi vizuri kwani timu hiyo ilishuka daraja.
Hata hivyo, tangu ahamie Lens kwa mkopo kipindi cha majira 
ya joto mwaka 2020, Kakuta haraka amekuwa mmoja wa 

wachezaji wenye kiwango bora kabisa.
Amecheza mechi 23 kwenye Ligue 1 pale Lens msimu 
huu, akifunga mabao tisa na kutoa pasi za mwisho nne. 

Katika umri wake wa miaka 29, Kakuta anaonekana 
wazi kwamba, ana nafasi ya kucheza tena Ligi Kuu 

England.

#4. Eduardo Camavinga 
(Rennes)

Ndio kwanza ana umri wa miaka 18 na Eduardo Camavinga amekuwa na kiwango cha 
kuvutia sana pale Rennes.

Mzaliwa huyu wa Angola tayari ameshaitwa kwenye timu ya taifa ya wakubwa ya 
Ufaransa, na kuvunja rekodi ya kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kuichezea na 
kuifungia bao Les Bleus.

Amekuwa akihusishwa na kuwaniwa na Manchester United, na kuna uwezekano 
akatua kule kipindi cha majira ya joto.

#5. Florian Thauvin (Marseille)
Wiga huyu wa Marseille, Florian Thauvin kuna wakati alichukuliwa kama 

kichekesho kwenye Ligi Kuu England.
Wakati akiwa Newcastle United msimu wa 2015-16, alikuwa 

mtu mwenye vituko vingi kwa uvaaji wake, hadi mashabiki 
na wachambuzi kumchukulia kama mchezaji asiye na 
maadili.

Lakini Thauvin kwa sasa ni mmoja mastraika 
bora kabisa Ulaya tangu aliporudi Ufaransa ka-
tika Klabu ya Marseille mwaka 2016.

Katika msimu wake wa kwanza pale 
kwenye dimba la Velodrome alifunga 
mabao 15 na kutoa pasi za mwisho 
nane na msimu wa 2017-18 alifunga 
mabao 22 na kutoa pasi za mwisho 
11.

Na msimu wa 2018-19 aka-
husika na mabao 20 kwenye ligi 
na kufanya ahusishwe na ku-
rudi EPL. Msimu wa 2019-20 
aliukosa wote kutokana na ku-
sumbuliwa na majeraha pale 
Marseille. Lakini msimu huu 
amerudi na mabao saba 
na pasi za mwisho saba na 
kuna nafasi kubwa ya ku-
rudi tena EPL.

#6. Memphis Depay 
(Lyon)

Mchezaji mwingine 
ambaye ‘amefufukia’ 
kwenye Ligue 1 baada ya 
kuwa na wakati mgumu 
kule Ligi Kuu England 
na sasa Memphis De-
pay anafanya vizuri 
pale Lyon.

Raia huyo wa 
Uholanzi ali-
kuwa na 
w a k a t i 
m g u -
m u 
p a l e 
Man-

Nyota kumi wa Ligue 1 
waNaoweza kuhamia ePL

chester United, lakini kiwango chake cha sasa kimekuwa cha kuvutia zaidi.
Tangu ahamie Lyon, Depay amekuwa kwenye kiwango cha kuvuti zaidi, kwani msimu wa 2018-19 amefunga ma-

bao 10 na pasi za mwisho 10. Na msimu wa 2019-20 alikumbwa na muda mwingi wa majeraha.
Msimu huu tayari amefunga mabao 13 na kutoa pasi za mwisho sita kwenye mechi 24.

Depay amekuwa akihusishwa na mpango wa kuhamia Barcelona, lakini kwa sababu ya miamba hao wa Hispa-
nia wapo kwenye wakati mgumu wa kifedha, uhamisho huo unaweza usifanikiwe.

Badala yake ana nafasi ya kurudi kwenye Ligi Kuu England na pengine Man United wanaweza kumsajili 
tena.

#7. Sven Botman (Lille)
Lille kwa sasa wapo kileleni mwa msimamo wa Ligue 1, na kiwango bora cha Botman kwenye safu ya 

ulinzi kimeifanya timu hiyo kuruhusu mabao 15 tu katika msimu wa 2020-21.
Alisajiliwa kipindi cha majira ya joto kilichopita kwa ada ya uhamisho ya euro milioni 9 akitokea Ajax, 

na nyota huyo mwenye umri wa miaka 21, amekuwa na mafanikio makubwa tangu kutua kwake Ligue 1.
Botman amecheza kila dakika katika mechi 24 za Lille za Ligi msimu huu na kuifanya timu hiyo kuwa moja 

ya yenye safu ya ulinzi bora zaidi.
Hivi karibuni Tottenham imekuwa timu ya kwanza kuhusishwa na mpango wa kuwania kumsajili mchezaji 

huyo mwenye umri wa miaka 21.

#8. Gaetan Laborde (Montpellier)
Licha ya kwamba wapo nafasi ya katikati kwenye msimamo wa ligi, Montpellier mara zote imekuwa 

ikitajwa kama timu inayocheza soka la burudani zaidi kwenye Ligue 1.
Mmoja wa wachezaji aliyetoa mchango mkubwa ni straika, Gaetan Laborde. Nyota huyo 

mwenye umri wa miaka 26, amekuwa na Montpellier tangu mwaka 2018, lakini msimu 
huu unaonekana kuwa bora zaidi kwake.

Laborde amecheza mechi zote 24 za Montpellier na amefunga mabao tisa na 
kutoa pasi za mwisho saba.

Na sasa klabu za Ligi Kuu England zimekuwa zikihusishwa sana, ambapo 
Wolves, West Ham United, na Newcastle United zimekuwa zikitajwa ku-

wania saini yake.

#9. Fabien Centonze (Metz)
Ligi Kuu England bila shaka yoyote ina walinzi bora zaidi wa kulia, 

huku wengi wao wakiwa watoto wa nyumbani, Waingereza. Hata 
hivyo, kuna klabu nyingi zinazohitaji kuimarisha safu hiyo. 

Na klabu hizo zinaweza kumtupia jicho Fabien Centonze wa 
Metz. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 25, tayari ameku-
wa akitajwa kwamba anataka kuondoka Ligue 1 katika klabu 

hiyo ya Metz aliyojiunga nayo msimu wa 2019-20.
Centonze amekuwa akihusishwa na klabu za Aston Villa 

na Tottenham.

#10. Boulaye Dia (Reims)
Ligue 1 ina idadi kubwa ya washambuliaji bora, waki-

wamo nyota kama Kylian Mbappe na Neymar. Lakini 
wakati Mbappe akisimama kama kinara wa mabao 
kwenye Ligue 1, cha kushangaza jina la Boulaye Dia wa 
Reims haliko mbali naye. 

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 raia 
wa Senegal, alionyesha uwezo mkubwa wa kufunga 
wakati alipotikisa nyavu mara saba katika msimu 
wa 2019-20, lakini sasa ana mabao 12 kwa jina lake 
msimu huu.

Nguvu na kasi ya Dia imefanya kuwa na kiwango 
bora zaidi, huku akiwa na uwezo mkubwa wa 
umaliziaji.

Dia tayari alishahusishwa kuwaniwa na Arsenal 
na sajili za hivi karibuni zimekuwa zikimhusisha 
na West Ham.

Kama akiendelea na kasi hii ya kufunga bilas-
haka yoyote atakuwa na mafanikio makubwa 
huko mbeleni. Na hivyo, halitakuwa jambo la 
kushangaza kumuona akitua kwenye Ligi Kuu 
England msimu wa 2021-22.

Depay



SERGIO Aguero amehitimisha mechi 13 al-
izocheza kwa dakika 641 akipiga mashuti 24 
bila kuziona nyavu kwenye Ligi Kuu England 
akiichezea Man City, baada ya juzi kufungwa 
kwa mkwaju wa penalti dhidi ya Fulham, hilo 
likiwa bao lake la kwanza tangu Januari 2020 
dhidi ya Sheffield United, siku 417 zilizopita.
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Na Adam Fungamwango

M
AISHA yanaenda kasi 
sana. Kwenye soka la 
sasa kufukuzwa mako-
cha limekuwa ni jambo 

la kawaida sana. Hata zile zina-
zoitwa au kujiita timu ndogo nazo 
zimekuwa zikitimua makocha pale 
zinapoona hazijafanya vizuri. 

Dunia ya sasa ya soka, kocha 
hapewi muda wa miaka minne 
ama mitano, mpaka sasa kama ili-
vyokuwa kwa kina Alex Ferguson, 
hiyo ikitokana na dunia ya soka la 
sasa watu kunataka matokeo zaidi.

Ndiyo maana tunaona kwenye 
ligi mbalimbali Ulaya, Afrika mako-
cha wanatimuliwa kila uchao. Hata 
kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika, 
tumeona Kocha wa Al-Merreikh 
ya Sudan, Mserbia Miadrag Jesic, 
akitimuliwa baada ya kuhudumu 
kwa siku chache tu, akichukua na-
fasi ya Didier Gomes aliyejiunga 
na Simba. Kocha huyo alitimuliwa 
baada ya sare dhidi ya Simba. 

Katika Ligi Kuu Tanzana Bara 
nako, Machi 7, mwaka huu, klabu 
ya Yanga ilitangaza kuachana na 
kocha wake, Mrundi Cedric Kaze, 
muda mfupi tu baada ya timu hiyo 
kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya 
Polisi Tanzania katika Uwanja wa 
Sheikh Amri Abeid jijini Arusha.

Tangu kuanza kwa Ligi Kuu 
Bara, kuna baadhi ya makocha wa 
timu mbalimbali wameonyeshwa 
mlango wa kutokea. Wengine 
walianza na timu tangu mwanzo 
na wapo pia walioanzia kati. Kuna 
waliotimuliwa kutoka timu moja 
na kwenda nyingine.

Hawa ni baadhi ya makocha wa 
timu za Ligi Kuu Tanzania Bara 
walioonja joto ya jiwe mapema tu, 
lakini katika orodha hii, haipende-
zi kumtaja aliyekuwa Kocha Mkuu 
wa Simba, Mbelgiji Sven Vanden-
broeck kwa sababu yeye aliomba 
mwenyewe kuondoka, twende 
sasa...

#1. Zlatco Krmpotic - Yanga
Ni kocha aliyetimuliwa kazi 

mwanzoni mwa Oktoba mwaka 
jana, baada ya kuhudumu kwenye 
klabu ya Yanga kwa miezi mitatu 
tu.

Kisa cha kutimuliwa ni kwamba 

Kocha gani KuKamilisha 10
waliotemwa ligi Kuu Bara?

Yanga haikuwa inacheza soka 
la kuvutia. Hakuwa amefungwa 
mechi yoyote kwenye Ligi Kuu. 
Zlatco alijiunga na Yanga Julai 
mwaka jana kuchukua nafasi ya 
Mbelgiji Luc Eymael. Na hadi 
Mserbia huyo anaondoka Yanga 
ilikuwa inaongoza ligi.

#2. Maka Mwalwisi - Ihefu 
FC

Huyu ni kocha ambaye ali-
ipandisha Ihefu Ligi Kuu Tanza-
nia Bara. Lakini baada ya kuona 
mambo hayaendi vizuri uongozi 

 Cedric Kaze
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wa klabu hiyo ukamtimua. Ili-
kuwa ni mwanzoni mwa Oktoba 
mwaka jana alipotimuliwa kuto-
kana na mwenendo mbaya wa 
timu na nafasi yake kuchukuliwa 
na kocha Zuberi Katwila.

#3. Zuberi Katwila - Mtibwa 
Sugar

Kwa sasa ni kocha wa Ihefu. La-
kini kabla ya kuwa kocha wa timu 
hiyo, alionyeshwa mlango wa ku-
tokea kistaarabu na kwa kuandi-
ka barua ya kujiuzulu kwa saba-
bu ana heshima kubwa kwenye 
klabu hiyo aliyowahi kuichezea.

Mtibwa ambayo msimu huu 
haiko vizuri, ilisababisha kati-
kati ya Oktoba mwaka jana kocha 
Katwila kutimuliwa.

#4. Amri Said - Mbeya City
Amri Said yeye alitimuliwa 

mwishoni mwa Oktoba mwaka 
jana baada ya timu yake ku-
fanya vibaya na kushika nafasi 

ya mwisho kwenye msimamo 
wa ligi akiwa na timu ya Mbeya 
City. Kwa sasa Amri anaifundisha 
Mwadui FC ambayo nayo iko hoi 
mkiani. 

#5. Thiery Hitimana - Na-
mungo

Ni kocha raia wa Rwanda 
ambaye ameifanyia makubwa, 
kuiinua na kuipatia umaarufu 
mkubwa klabu ya Namungo FC. 
Ndiye aliyeifanya hadi kupata 
tiketi ya kushiriki Kombe la 
Shirikisho Afrika (CAF). Lakini 
timu ilianza kupoteza mechi ny-
ingi kwenye Ligi Kuu Tanzania 
Bara. Hatimaye akaonyeshwa 
mlango wa kutokea na nafasi 
yake kuchukuliwa na Hemed 
Suleiman ‘Morocco’.

#6. Aristica Cioaba - Azam 
FC

Kocha huyu raia wa Romania 
alitimuliwa baada ya Azam FC 
kufanya vibaya kwenye mechi 
za Ligi Kuu Tanzania Bara. Timu 
hiyo ambayo ilishinda mechi 
saba mfululizo na kuongoza 
ligi, ilianza kuangusha pointi 
moja moja. Uongozi wa Azam 
ukaamua kumtimulia mwishoni 
mwa Novemba mwaka jana, na 
George Lwandamina akachukua 
nafasi yake.

#7. Fulgance Novatus - 
Gwambina

Klabu ya Gwambina iliachana 
rasmi na kocha wake, Fulgence 
Novatus kutokana na matokeo 
yasiyoridhisha ya timu hiyo 
mwanzoni kabisa mwa Januari. 
Na hii ni baada ya matokeo ma-
bovu ya timu yao iliyokuwa iki-
yapata.

#8. Mecky Mexime - Kagera 
Sugar

Baada ya kucheza mechi tano 
mfululizo mwaka 2021 bila kupa-
ta ushindi, kocha wa siku nyingi 
wa klabu hiyo, Mecky Maxime, 
alifunguliwa mlango wa kutokea 
na nafasi yake sasa imechuku-
liwa na aliyekuwa msaidizi wake, 
Peter Manyika.

#9. Cedric Kaze - Yanga
Kocha wa Yanga, Kaze akawa 

mmoja wa makocha ambao 
msimu huu wametimuliwa kwe-
nye Ligi Kuu Tanzania Bara. 
Ligi bado haijaisha nas kina-
chotazamwa sasa ni kocha gani 
atakayekuwa wa 10 kutimuliwa 
kabla ya mtifuano huo kufikia 
ukingoni?

%%%%%
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Watoto wa kike 800,000 kupatiwa elimu, ujasiriamali
Na Renatha Msungu, 
DODOMA

SHIRIKA la ufadhili wa maso-
mo kwa watoto wa kike wanaoi-
shi katika mazingira magumu 
(CAMFED) kwa kushirikiana na 
serikali linatarajia kuwawezesha 
watoto wa kike zaidi ya 800,000 
kuwapatia elimu, ujuzi na ujasiri-
amali.

Msaada huo utatolewa katika 
kipindi cha miaka mitano kuan-
zia 2021/2025.

Hayo yalisemwa jijini hapa na 
Mkurugenzi wa CAMFED, Lidya 
Wilbert, wakati akiwasilisha 
mpango mkakati wa Shirika hilo 
wa miaka mitano kwa ajili ya ku-

wawezesha watoto hao kiuchumi 
katika mambo mbalimbali.

Lidya alifafanua kuwa kati ya 
hao wanatarajia kuwapa wasi-
chana wasomi 49,000 ambao wa-
takuwa na uwezo wa kuwasaidia 
wengine, kila mmoja atawafadhili 
watoto 29. 

“Tunafanya kazi ya kuwawez-
esha watoto hawa kupata mahi-
taji muhimu ya kielimu ili wawe 
wanahudhuria shuleni, lakini 
hatukuishia hapo tunatoa elimu 
ya ujuzi na ujasiriamali ambao 
utawawezesha kujishughulisha 
kipindi wanapohitimu kidato cha 
nne,” alisema Wilbert.

Alisema wanafanya kazi ya 
kuanzisha, kuendelea na kukuza 

biashara zao ikiwamo kuwaelimi-
sha watoto hao juu ya masuala 
ya uongozi. Alisema kwa mwaka 
wa fedha 2020/2021 bajeti yao ni 
Sh. bilioni 19 na hadi sasa wame-
tumia Sh. bilioni 17.

Mkurugenzi huyo alisema 
kuna wanafunzi ambao wame-
someshwa chuo kwa ngazi ya 
diploma na cheti katika kozi 
mbalimbali huku wengine waki-
fudishwa shughuli za uzalishaji 
baada ya kuhitimu elimu ya ki-
dato cha nne.

Pia wamelenga kuwafikia wa-
toto katika mikoa yote, lakini hadi 
sasa wanatekeleza mpango huo 
katika halmashauri 39 za mikoa 
ya Morogoro, Dar es Salaam, Irin-

ga, Tanga, Pwani, Mwanza, Shin-
yanga, Tabora na Singida.

Kwa upande wa mmoja wa 
wanufaika wa mradi huo ku-
toka Wilaya ya Chalinze mkoani 
Pwani, Eva John, alisema kabla 
ya kupata msaada wa shirika hilo, 
alikuwa anafanya vibarua vya 
kubeba maji katika migahawa na 
uchomaji bagia ili kujipatia fedha 
za kununua mahitaji ya shule.

Alisema, analishkuru shirika 
hilo kwa msaada wanaowapa 
ambao unawasaidia kuwainua 
kutokana na elimu wanayopewa 
ya darasani na ujasiriamali.

Eva alisema mazao anayolima 
anayasafirisha nchini Kenya kwa 
ajili ya kuuza.

Diwani wa Kata ya Mnadani, Paul Bankiye, akizungumza na wakazi wa mtaa wa Ndachi baada ya kuahirisha mkutano uliokuwa ukimsubiri 
Mkurugenzi wa Jiji ambaye ameshindwa kuhudhuria kusikiliza kero za wananchi hao, ikiwamo ya upimaji  na utoaji wa vibali vya ujenzi 
kwenye eneo hilo jana, jijini Dodoma. PICHA: PETER MKWAVILA

Na Mwandishi Wetu, 
DODOMA

W
AZIRI wa Nchi, Ofisi 
ya Waziri Mkuu, 
Sera, Bunge, Kazi, 
Ajira, Vijana na 

Watu Wenye Ulemavu, Jenista 
Mhagama, amekitaka Chama cha 
Wafanyakazi cha Sekta ya Ulinzi 
Binafsi na Polisi Jamii (TUPSE), 
kubadili mfumo wa utendaji kazi 
wao ili kupunguza migogoro in-
ayoyumbisha utendaji wa chama 
hicho.

Akifungua kikao kazi mwishoni 
mwa wiki jijini hapa, alisema ni la-
zima wahakikishe wanaunda cha-
ma upya, wakisimamie na kukilea 
ili kuleta tija inayokusudiwa.

“Nikiangalia kesi zilizopo Tume 
ya Usuluhishi na Uamuzi (CMA) 
ni nyingi, kwa mfano mwaka 
2017 kulikuwa na mashauri 754, 
mwaka 2018 mashauri 798, mwa-
ka 2019 mashauri 1861, mwaka 
2020 mashauri 1448 na mwaka 
2021 mashauri 1,068, hizi ni kesi 
nyingi sana, maana ndio kwan-
za mwaka huu umeanza lakini 

tayari mashauri yamefikia 1,068,” 
alisema.

Alitoa mfano Kampuni ya Night 
Support ambayo wafanyakazi 
wake wana madai ya zaidi ya 
shilingi bilioni tisa huku chama 
kikiwapo bila ya kufanya jitihada 
zozote kwa wafanyakazi hao 
kulipwa.

“Lazima chama hiki muwe 
daraja na nguzo imara, sasa bada-
la ya kutatua changamoto hizi 
nyie mmetulia tu, jipambanueni 
mjue wajibu wenu.

“Kikao hiki cha leo ndio cha 

mwisho, kaeni wekeni mikakati 
na mwisimamie mkishindwa ki-
takachofuata ni kukifuta chama, 
kikao hiki leo ndio msamaha 
wangu wa mwisho.”

Kwa upande wake, Ka-
tibu Mkuu wa TUPSE, Charles 
Basindile, alihimiza suala la ush-
irikiano baina ya waajiri na vy-
ama vya wafanyakazi.

“Kwa bahati ushirikiano wa vy-
ama vya wafanyakazi na mwajiri 
upo kisheria lakini mara nyingi 
vyama vyenyewe ndio vinaleta 
ugumu,” alisema.

Mhagama aishauri TUPSE  kubadili mfumo utendaji
Miradi maji zaidi 
ya 200 kuzinduliwa 
Renatha Msungu, DODOMA

JUMLA ya miradi 281 ya maji yenye 
thamani ya Sh. trilioni 1.014 inatarajiwa 
kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msin-
gi katika maadhimisho ya Wiki ya Maji 
yanayotarajia kuanza Machi 16 hadi 22, 
mwaka huu.

Maadhimisho hayo mwaka huu yame-
pangwa kufanyika katika maeneo mbal-
imbali, kwa watendaji kuwa katika eneo 
la mradi.

Pia kutakuwa na shughuli nyingine za 
upandaji miti katika vyanzo vya maji, ku-
habarisha na kuhamasisha wananchi juu 
ya utunzaji wa vyanzo vya maji.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jijini Dodoma jana, Katibu Mkuu Wizara 
ya Maji, Antony Sanga, alisema maadhim-
isho hayo yatafanyika kwa kutembelea 
maeneo mbalimbali ya miradi.

“Lengo kuu la maadhimisho hayo ni 
kuungana na mataifa mengine duniani ka-
tika kutathmini utekelezaji, mafanikio na 
changamoto zinazojitokeza,” alisema.

Alisema maadhimisho hayo yenye 
kaulimbiu ‘Thamani ya Maji kwa Uhai na 
Maendeleo’ watatumia fursa hiyo kuone-
sha kwa vitendo mafanikio katika sekta ya 
maji.

Sanga alisema, katika kipindi cha miaka 
mitano sekta ya maji imeendelea kukua 
kwa kasi kwa kuboreshwa kwa miundom-
binu ya maji iliyosababisha kuwafikia wa-
nanchi wengi zaidi.

“Tumeweza kuwafikishia maji mijini 
kwa asilimia 86, wakati kwa vijijini tume-
wafikia kwa asilimia 53, kwa hiyo inaone-
sha huduma inahitajika zaidi vijijini,” 
alisema Sanga.

Alisisitiza jamii kulinda vyanzo kwaku-
wa ni uhai hakuna sababu ya kuyapoteza.

Alisema kuwa katika kuendelea kubore-
sha mazingira ya upatikanaji maji nchini, 
mradi mwingine wenye thamani ya Sh. 
trilioni moja unatarajia kuanza Aprili, 
mwaka huu.

Alisema, mradi huo uliodhaminiwa na 
serikali ya India utatekelezwa katika miji 
21 nchini.

Pia alisema wizara imebadili sheria ya 
usimamizi wa maji katika maeneo mbal-
imbali, awali alikuwa akichaguliwa mtu 
maarufu kusimamia huduma za maji, la-
kini hivi sasa anayetakiwa kusimamia awe 
na taaluma ya ufundi na mtaalamu wa 
masuala ya maji.

Alisema sababu ni kuepuka uharibifu 
unaofanywa katika miradi ya maji na msi-
mamizi kushindwa kutoa majibu.

Akizungumzia tatizo la upungufu wa 
maji jijini Dodoma, alisema inatokana 
na ongezeko la watu kuhamia na kuitaka 
jamii kuwa na uvumilivu wakati wakien-
delea kutekeleza miradi hiyo ambayo ita-
saidia kumaliza tatizo lililopo.

“Maji yanatoka kwa mgao, muwe wa-
vumilivu tunatekeleza miradi ya maji ili 
kumaliza tatizo katika baadhi ya maeneo,” 
alisema Sanga.

Aliwataka wananchi kulinda vyanzo vya 
maji, kwa kupanda miti, kuboresha maz-
ingira ikiwamo kutoa taarifa wanapoona 
kuna uharibifu wa mazingira unaochang-
ia upotevu wa huduma hiyo muhimu.
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Na Grace Mwakalinga, 
MBOZI

SHIRIKA la Misaada la Kani-
sa Katoliki Relief Services Tan-
zania (CRS) kwa kushirikiana 
na Chuo Kikuu cha Sayansi na 
Teknolojia Mbeya (MUST) kupi-
tia kituo cha utafiti na ugunduzi 
wamefanikiwa kutengeneza 
mfumo wa kidigitali unaoju-
likana Fundi Bora.

Lengo ni kuwaunganisha 
mafundi, wauzaji wa vifaa na 
wananchi  ikiwa ni sehemu 
ya kuunga mkono jitihada za 
serikali  kuhamasisha ujenzi 
wa vyoo bora na usafi wa maz-
ingira.

Mfumo huo ni moja ya un-
atekelezaji wa mwaka wa 
tatu  wa mradi wa usafi wa 
mazingira unaotekelezwa na 
Shirika la CRS kwa kushiriki-
ana na Halmashauri za wilaya 

za Mbarali, Chunya na Mbeya, 
Momba na Mbozi.

Mfumo huo umeongeza 
chachu  ya kupatikana kwa 
huduma katika usambazaji na 
ununuzi wa  bidhaa za usafi 
wa mazingira  kuisaidia jamii 
kujenga vyoo bora kwa urahisi 
ulikinganisha na ilivyokuwa 
awali. 

Akizungumza juzi wakati 
wa kuzindua       mfumo huo, 
Mshauri wa Ufundi wa Shiri-
ka la CRS, Mhandisi Godfrey 
Mpangala, (Fundi bora   App) 
inakutanisha makundi matatu 
ambayo ni mafundi, wasamba-
zaji wa vifaa vya ujenzi na vya 
usafi wa mazingira pamoja na 
watumiaji.

Alisema lengo la kuanzisha 
mfumo huo  kukabiliana na 
vikwazo vilivyopo kwenye sek-
ta ya utunzaji mazingira kupitia 
kampeni ya kitaifa ya usafi wa 

mazingira.
  Alisema awali ilikuwa wa-

nanchi wanashindwa kupata 
vyoo bora,  hivyo waliamua 
kuanzisha mfumo huo ambao 
unapatikana kwenye simu 
za mkononi   kuwaungani-
sha   wanunuzi na watumiaji 
kupata vifaa vya ujenzi na usafi 
wa mazingira popote walipo.

“Tumeanzisha chombo am-
bapo kitawaunganisha watumi-
aji, watengenezaji na wasamba-
zaji wa vifaa vya ujenzi na usafi 
wa mazingira  kupitia simu za 
mkononi ambapo popote alipo 
mwananchi anaweza kupata 
huduma lengo ni kuifanya jamii 
kuwa safi na salama ili kuepu-
kana na magonjwa ya milipuko, 
ikiwamo kipindupindu,” alise-
ma Mhandisi Mpangala.

Alisema mradi wa  usafi wa 
mazingira unaoratibiwa na 
CRS  ulisaidia uhamasishaji 

wa ujenzi wa vyoo bora katika 
Wilaya za Chunya, Mbarali na 
Mbeya, lakini tatizo lilikuwa ni 
namna gani wananchi wengine 
wanaweza kuwapata mafundi 
wanaojenga vyoo, hivyo ambao 
walipatiwa mafunzo na Shirika 
hilo ndipo wakaanzisha App 
hiyo iwe rahisi kuwapata.

  Alisema matarajio ya 
mradi huo ni kuzifikia wilaya 
zote za mikoa ya Songwe na 
Mbeya ikiwa ni sehemu ya ku-
unga mkono kampeni ya usafi 
wa mazingira.

Aliwaasa mafundi watakao-
tumia mfumo huo, kuzingatia 
ubora wa kazi ili kuongeza ima-
ni ya wateja na kuongeza kipato 
huku  akiwashauri wateja pia 
kufanya uchaguzi sahihi wa 
fundi kwa madai kuwa mfumo 
huo unatoa uwanja mpana wa 
kuchagua fundi anayetoa hu-
duma nzuri.

CRS, MUST wagundua mfumo wa kidigitali

Na Grace Mwakalinga, 
MBEYA

M
KUU wa  Mkoa 
wa Mbeya, Al-
bert  Chalamila, 
amewaonya baa-

dhi  ya wamiliki wa vituo na 
taasisi za kulelea watoto yatima 
kuacha  tabia ya kutumia sad-
aka zinazotolewa na wahisani 
pamoja na wananchi ili  ku-
wasaidia watoto  wenye mahi-
taji kujinufaisha wenyewe.

Chalamila alitoa onyo hilo 
mwishoni mwa wiki alipotem-
belea shule jumuishi ya Msingi 
Mwenge jijini Mbeya, ambayo 
baadhi ya watoto wenye mahi-
taji maalum shuleni hapo wana-
toka kwenye vituo vya kulelea 
watoto yatima.

Alisema kuna tabia ya baadhi 
ya wamiliki wa vituo hivyo ku-

tumia mali zinazotolewa na wa-
dau ili zitumike kuwahudumia 
watoto kutumika kwa manufaa 
yao ikiwamo kufungua miradi 
na shughuli nyingine, jambo 
ambalo alisema ni dhambi 
kubwa.

Alisema atafanya ukaguzi 
kwenye vituo hivyo na akigun-
dua kuwapo kwa ubadhirifu 
wowote basi vituo hivyo vi-
tafungwa au mhusika kufik-
ishwa kwenye vyombo vya 
sheria.

“Nadhani kila mmoja wetu 
hapa ameona hali waliyonayo 
watoto hawa wenye mahitaji 
maalum baadhi yao wamesema 
wanatoka kwenye vituo vya 
kulelea watoto yatima ukianga-
lia hali za baadhi yao haziri-
dhisha, naomba vituo hivyo vi-
fanye kazi ya kuwasaidia watoto 
hawa kama walivyoamua na sio 

vinginevyo,” alisema Chalamila.
Katika hatua nyingine, 

Chalamila aliwapongeza 
walimu wa Shule ya Msingi 
Mwenge kwa jitihada wana-
zozifanya katika kuwafundi-
sha watoto hasa wenye mahitaji 
maalum kupitia mpango wa 
elimu jumuishi kwani matunda 
yanaonekana.

Alisema watoto hao ambao 
wako katika hatua mbalim-
bali  za madarasa wanafanya 
vizuri licha ya hali walizona-
zo,  huku akiwasihi wazazi wa 
watoto wenye ulemavu ku-
towaficha ndani badala yake 
wawapeleke shule ili kupata 
maarifa.

Mwalimu Mkuu wa Shule 
hiyo, Aness Mwakaje, alise-
ma  jumla ya watoto 1,500 wa-
nasoma shuleni hapo kati yao 
90 ni wenye ulemavu na 1,410 

ni watoto wa kawaida.
Alisema kupitia mpango wa 

elimu jumuishi watoto wenye 
mahitaji maalum wameonye-
sha mabadiliko ukilinganisha 
na walivyofika na kuipongeza 
serikali kuanzisha utaratibu 
huo. Alisema serikali imejitahi-
di kuleta vifaa maalum kwa ajili 
ya watoto wenye mahitaji maal-
um, lakini kutokana na kuende-
lea kupokea watoto hao uhitaji 
unaongezeka pamoja na mi-
undombinu ya majengo yaki-
wamo madarasa na vyoo.

Mwalimu  anayefundisha 
watoto wenye uoni hafifu, Aste-
ria  Silomba, alisema miongoni 
mwa vikwazo vinavyowakabili 
ni vifaa vinavyotumika kutoku-
wa vya kisasa, hivyo aliiomba 
serikali na wadau wengine ku-
wasaidia ili kuwafundisha wato-
to hao na kuelewa kwa urahisi.

Vituo vya kulea yatima vyaonywa

Chalamila ataka 
w/biashara wote 
wapatiwe EFD

Mkuu wa Mkoa 
wa Mbeya, Al-
bert Chalamila, 
akimkabidhi, 
Mwenyekiti 
wa Kikundi 
kinachojihusi-
sha na shughuli 
za ukarabati 
wa madaraja na 
usafi wa bara-
bara, Magreth 
Alex, nakala 
yenye kuthibiti-
sha kupokea 
fedha kiasi cha 
Sh. milioni 40  
ikiwa ni mkopo 
wa asilimia 10  
unaotokana na 
makusanyo kwa 
Halmashauri ya 
Jiji la Mbeya 
mwishoni 
mwa wiki. PI-
CHA: GRACE 
MWAKALINGA 

Na Grace Mwakalinga, MBEYA

MKUU wa Mkoa wa Mbeya, Albert Chalami-
la, ameishauri serikali kutoa mashine za kiele-
ktroniki za kutolea risiti (EFD) kwa wafanya-
biashara wote nchini bila kujali kiwango cha 
mauzo ili kudhibiti ukwepaji kodi unaofanywa 
na baadhi ya wafanyabiashara kwa kutumia 
sheria zilizopo.

Alitoa ushauri huo mwishoni mwa wiki  al-
ipokuwa anafungua mafunzo kwa maofisa 
maendeleo ya jamii wa halmashauri za wilaya 
zote za mikoa ya Njombe na Katavi kuhusu us-
ajili wa vikundi vya kijamii vya huduma ndogo 
ya kifedha yaliyoandaliwa na Benki Kuu ya 
Tanzania (BoT).

Aliiahauri Mamlaka ya Mapato (TRA), 
kubadili mfumo wa ukadiriaji wa kodi kwa 
wafanyabiashara na kwamba ikiwezekana 
wasiwe wanatangaza viwango vya mauzo kwa 
mtu anayestahili kupata msamaha wa kodi.

Alisema sheria za kodi zilizopo zinaweka 
mianya ya wafanyabiashara kukwepa kodi 
kwa kuhakikisha mauzo yao hayazidi kiwango 
kinachotakiwa kulipa kodi.

Alisema Sheria ya Ongezeko la Thamani 
(VAT) inatoa msamaha kwa mfanyabiashara 
ambaye mauzo hayafiki Sh. milioni 100 kwa 
mwaka na sheria ya matumizi ya EFD inatoa 
msamaha kwa mfanyabiashara ambaye mau-
zo hayazidi Sh. milioni 14 kwa mwaka. “Sasa 
wafanyabiashara wanajitahidi mauzo yao 
yasifike Sh. milioni 14 kwa mwaka ili asipewe 
mashine hii na wengine wajnajitahidi mauzo 
yasifike Sh. milioni 100 ili asiingizwe kwenye 
VAT, sasa nashauri ikiwezekana kila mfanya-
biashara anayefanya biashara halali apewe 
mashine,” alisema Chalamila.

Alisema idadi ya wafanyabiashara ambao 
wanafanya shughuli zao kiujanja ujanja ni 
wengi na hivyo njia pekee ya kuwadhibiti ni 
kuhakikisha wanapewa mashine wote bila ku-
jali viwango vya mauzo.

Mkurugenzi wa BoT Tawi la Mbeya, Ibrahim 
Malogoi, alisema benki hiyo inaendelea na 
taratibu mbalimbali za usajili wa vikundi vya 
kijamii vya huduma ndogo ya fedha nchini. 
Alisema moja kati ya maandalizi ambayo 
tayari yamefanyika ni pamoja na kutunga ka-
nuni za usimamizi wa huduma hiyo kwa kila 
ngazi ya vikundi pamoja na kufanya tathmini 
ya mamlaka ambazo zimekasimiwa kwa vi-
kundi hivyo.

Vilevile, alisema wameandaa mifumo na 
miongozo ya usajili wa watoa huduma hao wa 
pamoja na kuta elimu kwa jamii kuhusu sera 
na sheria ya usimamizi wa huduma ndogo ya 
fedha.

“Kwa sasa kinachofanyika ni kutoa mafunzo 
kwa hawa viongozi ambao ndio wanaosajili 
hivi vikundi ili wanaposajili sheria na mion-
gozo izingatiwe,” alisema Malogoi.

Baadhi ya maofisa maendeleo ya jamii wali-
oshiriki mafunzo hayo, waliahidi kuhakikisha 
vikundi vyote vya kijamii vya huduma ndogo 
ya fedha ambavyo ni pamoja na Vyama vya 
Kuweka na kukopa (SACCOS) na Vikoba vi-
navyoundwa katika maeneo yao vinasajiliwa 
kwa mujibu wa sheria.

Julius Mwakajila aliwaomba maofisa wa BoT 
kuendelea kutoa mafunzo hayo ili wafanye 
kazi kwa ustadi na kuhakikisha sheria zinaz-
ingatiwa.
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‘Wanawake hatarini zaidi kupata kisukari’
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

DAKTARI bingwa wa magonjwa 
ya kisukari Hospitali Kuu ya Mna-
zimmoja, Salama Asaa Ali, amese-
ma wanawake wapo katika hatari 
zaidi ya kupata ugonjwa huo kuto-
kana na wengi wao kuwa na mson-
go wa mawazo na uzito mkubwa.

Amesema pamoja na hayo, utafiti 
unaonyesha wanaume ndio wengi 
wenye ugonjwa wa kisukari.

Aliyasema hayo juzi wakati ak-
itoa mada kuhusu ugonjwa huo 
kwa wanachama wa Chama cha 
Waandishi wa Habari Wanawake 

Tanzania (TAMWA), Zanzibar, ka-
tika mkutano mkuu wa chama hi-
cho uliofanyia Tunguu nje ya mji 
wa Zanzibar katika ofisi za chama 
hicho.

Aliwataka wanawake kuwa na 
utamaduni wa kufanya mazoezi, 
kupunguza uzito ili kuepukana na 
maradhi yasioambukizak ikiwamo 
kisukari, sindikizo la damu, moyo 
na saratani.

  Alisema lishe bora inasaidia 
kuepukana na maradhi hayo, hivyo 
ni vyema kujitahidi kula lishe bora 
ikiwamo mboga, matunda na kua-
cha kula vyakula vyenye mafuta na 

uwanga mwingi.
Alisema wagonjwa wa kisukari 

Zanzibar wanaongezeka kwa kasi 
ambapo chanzo kikuu ni uzito wa 
kupindukia pamoja na umri mkub-
wa. Akitoa mada kuhusu maradhi 
ya wanawake na afya ya uzazi, Dak-
tari bingwa wa maradhi hayo ku-
toka Hospitali ya Mnazimmoja, Um-
mulkulthum Omar Hamad, alisema 
matatizo ya wanawake na uzazi ni 
mengi na hupelekea vifo vya mama 
na mtoto.

  Alisema matatizo ya mama na 
mtoto hutokea wakati wa kujifun-
gua kutokana na mjamzito kutokwa 

na damu nyingi, kifafa cha mimba, 
kisukari  na shinikizo la damu.

Alisema vifo vya mama na mtoto 
kwa sasa vimepungua katika Hos-
pitali ya Mnazimmoja, kutokana 
na kuongezeka kwa wataalamu wa 
afya ya uzazi, mama wajawazito 
kuhudhuria kliniki kwa wakati na 
serikali kuimarisha huduma za afya 
ya mama na mtoto.

“Mjamzito anatakiwa kuoanana 
na mtaalamu wa afya ya uzazi an-
galau mara nane mpaka kujifun-
gua, hivyo nawasisitiza wajawazito 
kuhudhuria kliniki kwa wakati,” 
alisema.

Vijana waaswa 
mitandao 
kijamii

Na Rahma Suleiman,         
ZANZIBAR

  MKURUGENZI Mtendaji 
wa Jumuiya wa Jukwaa la 
Vijana Zanzibar, Youth Fo-
rum (ZYF), Maulid Suleiman, 
amewataka vijana kutumia 
mitandao ya kijamii vizuri ili 
kujiepusha na athari mbal-
imbali.

Akizungumza katika 
mafunzo ya kuwajengea 
uwezo vijana kuhusu ku-
tumia mitandao ya kijamii 
yaliyofanyika Mjini Unguja, 
alisema wengi wanatumia 
vibaya mitandao hiyo na 
kusababisha kuleta migogoro 
ndani ya jamii.

Alisema ni vyema kwa 
vijana hao kutumia mitandao 
hiyo kwa kutoa taarifa sahihi 
ambazo zitaleta mafanikio 
nchini na kufikia malengo 
yaliyokusudiwa ikiwamo 
kuelimisha jamii hasa 
wanaotumia mitandao ya 
kijamii.

Aidha, alisema lengo la 
mradi huo ni kuwajengea 
uwezo taasisi zisizo za ki-
serikali na ushiriki na utetezi 
juu ya sera za habari, uhuru 
wa habari na haki za msingi 
za binadamu.

Akiwasilisha mada ya 
matumizi ya mazuri ya 
mitandao, mwandishi 
mkongwe wa habari, Dk. 
Suleiman Seif Omar, alisema 
kumekuwapo kwa baadhi ya 
vijana hutumia mitandao ya 
kijamii kwa kuandika taarifa 
zisizofuata sheria, jambo 
ambalo linaweza kuzua 
vurugu na sitofahamu katika 
nchi.

Hivyo, alisema kupatiwa 
mafunzo hayo kutawawez-
esha vijana kutangaza habari 
zilizokuwa na ubora na za 
kweli kwa lengo la kuielimi-
sha jamii.

“Sasa hivi kila mtu 
mwandishi wa habari, watu 
wanaitumia taaluma hii wa-
navyotaka, hivyo ni vyema 
vijana wakaacha mtindo huu 
kwani uandishi wa habari ni 
taaluma na unatakiwa usome 
na kujua taratibu za kupasha 
habari badala ya kuivamia 
taaluma hii,” alisema.

Alisema ni vyema waka-
tumia taratibu na sheria za 
mitandao ya kijamii kwa 
kuandika taarifa bila ya 
kumkwaza mtu.

Washiriki wa mafunzo 
hayo walisema yatawasaidia 
kujua sheria za mitandao na 
kutoa taarifa sahihi.

Rais Mwinyi atoa angalizo nyumba za maafa
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR 

R
AIS wa Zanzibar, Dk. Hus-
sein Ali Mwinyi, amewata-
ka wananchi watakaokabi-
dhiwa nyumba za vijiji za 

maafa zilizojengwa Tumbe Kisiwani 
Pemba na Nungwi kwa Unguja, ku-
hakikisha wanazitunza ili zisipoteze 
mandhari yake. 

Rais Dk. Mwinyi alisema nyumba 
hizo hivi karibuni zinatarajiwa kuz-
induliwa kwa upande wa Unguja 
ikiwamo Pemba, ili wananchi wal-
iokusudiwa waweza kuzitumia. 

Aliyaeleza hayo baada ya kumal-
iza ziara ya kukagua nyumba hizo 
15 ambazo zitakaliwa na familia 
30, zilizoko katika Kijiji cha Tumbe 
Wilaya ya Micheweni Mkoa wa 
Kaskazini Pemba, wakati wa ziara 
yake ya siku moja Kisiwani Pemba. 

Aidha, Rais Mwinyi aliwashukuru 
wananchi wa Shehia ya Tumbe kuo-
nyesha kuwa wapo tayari kwa ush-
irikiano na serikali, huku akisema 
kwamba changamoto zilizopo ka-
tika nyumba hizo zinashughulikiwa 
ili kumailizika kwa wakati.

  “Tumeambiwa kama suala la 

maji ni changamoto kwa sasa, ila 
hivi karibuni litamalizika, fedha za 
fidia nazo zinashuhulikiwa ndani 
ya wiki hii zinazalishwa na changa-
moto ya idadi ndogo ya watu wan-
aohitaji kuwapo hapa nayo inashu-
ghulikiwa,” alisema.   Katika hatua 
nyingine, Dk. Mwinyi aliwashukuru 
wafadhili waliojenga nyumba hizo, 
Emirates Red Creasent ya Falme 
za Kiarabu kwa kazi kubwa walioi-
fanya, kuhakikisha nyumba hizo 
wameziwekea na huduma za ki-
jamii ikiwamo, kituo cha afya cha 
kisasa, shule, msikiti na maduka.  

Akizungumzia suala la amani na 
utulivu, Dk. Mwinyi, aliwataka wa-
nanchi wa Unguja na Pemba, kue-
ndelea kudumisha amani iliyopo, 
umoja na mshikamano, kwani lengo 
la serikali ya Umoja wa Kitaifa ni ku-
waunganisha watu, kwa kuachana 
na mifarakano iliokuwapo.

“Tumefanya hivi ili kuwaweka 
wananchi katika hali ya amani, utu-
livu na usalama ili waweze kupata 
maendeleo yaliokuwa bora kwa 
viongozi wao,” alisema.

  Hata hivyo, Rais Dk. Mwinyi 
alisema hatua iliyobaki hivi sasa ni 

serikali kupeleka maendeleo kuto-
kana na kuwapo kwa amani, umoja 
na mshikamano, huku akitambua 
kuwa kuna huduma nyingi za ki-
jamii zinazohitajika, ikiwamo afya, 
maji, elimu barabara na hususan 
za vijijini, kwani aliwaahidi wa-
nanchi wakati wa kampeni kwamba 
atahakikisha kuwa huduma hizo 
zinapatikana.   Kwa upande wa ki-
namama aliwahidi kuwa serikali 
itawapatia mikopo kutoka benki, 
hivyo wanapaswa kujipanga vyema 
katika vikundi vyao, kwa kuwapatia 
mafunzo, mitaji na masoko, kitu wa-
takachopewa kitakuwa na tija nao. 

Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya 
Makamu wa Pili wa Rais, Sera Ura-
tibu na Baraza la Wawakilishi, Dk. 
Khalid Salum Mohamed, alisema  
nyumba hizo 15 zinazochukua fa-
milia 30 kwa wakati mmoja, pia 
kuna hospitali ya kisasa, soko, 
maduka 15, msikiti unaochukua 
watu 350 pamoja na shule yenye 
vyumba tisa.   Dk. Khalid alisema 
chanzo cha ujenzi wa nyumba hizo 
ni athari zilizotokea mwaka 2017 za 
mvua kubwa ya masika, ambayo ka-
ribu familia 6500 Unguja na Pemba 

ziliathirika, lakini watu wa Mwezi 
Mwekundu walikuja na kushiriki-
ana na serikali kujenga nyumba za 
kuwasaidia waathirika hao. 

Alieleza kuwa waathirika ni wen-
gi, lakini ilionekana familia 385 am-
bao nyumba zao ingebidi zivunjwe 
kutokana kuwapo katika maeneo 
hatarishi, Pemba nzima imeoneka 
kuna familia 41 nyumba hizo na hao 
wapate makazi hapo.

`Aidha, alisema kuwa mradi 
kama huo upo huko Nungwi kwa 
upande wa Unguja, na kueleza kuwa 
kwa mujibu wa mkataba serikali im-
elazimika kutengeneza barabara, 
kupeleka umeme na maji ambapo 
kwa upande wa maji tayari visima 
vitatu wameshachimbwa ila hawak-
ufanikiwa kutokana na uhaba wa 
maji, lakini hivi sasa wanachimba 
kingine na kwenda hadi mita 90 na 
wanatarajia kuyakuta maji.

  Kwa upande wa fidia, waziri 
huyo alisema tayari wameshalipa 
Sh. milioni 16 na  Sh. milioni 11 
wanatarajia kuzimaliza ndani ya 
wiki inayofuata, kati ya milioni 27 
walizokuwa wakidaiwa kwa ajili ya 
fidia.

Fundi mkuu 
wa jengo 
la Zanzibar 
Gender 
Centre lin-
alojengwa na 
Chama cha 
Waandishi 
wa Habari 
Wanawake 
Tanzania 
(TAMWA) 
akitoa mael-
ezo ya ujenzi 
wa jengo 
hilo, kwa 
wanachama 
wa chama hi-
cho baada ya 
kumalizika 
kwa mkutano 
mkuu, Tun-
guu Zanzi-
bar. PICHA: 
RAHMA 
SULEIMANI 
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DRC yaahirisha 
uzinduzi AstraZeneca

     

Kinshasa, DRC

JAMHURI ya Kidemokrasia ya 
Congo (DRC), imeahirisha kampeni 
ya chanjo ya AstraZeneca dhidi ya 
Covid-19, ikifuata mfano wa nchi 
nyingine kadhaa zilizochukua kama 
hiyo. 

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya 
serikali ya nchi hiyo.

Serikali ya nchi hiyo ilipokea dozi 
milioni 1.7 ya chanjo inayotengen-
ezwa na kampuni ya AstraZeneca ya 
Uingereza na Sweden na ilitarajiwa 
kuanza zoezi la kuwachanja watu 
leo.

‘’Tumeamua kuchelewesha tarehe 
ya uzinduzi wa chanjo hii nchini 
Congo, kama hatua ya tahadhari.’’ 

Alisema Waziri wa Afya, Eteni 
Longondo, katika taarifa iliyotolewa 
mjini Kinshasa.

Denmark, Norway, Bulgaria na 
Iceland zilisimamisha matumizi ya 
chanjo ya AstraZeneca wiki hii, kama 
hatua ya tahadhari kufuatia hofu 
kuwa huenda ilikuwa ikisababisha 

kuganda kwa damu.
India kwa upande mwingine ili-

tangaza Jumamosi kwamba, inaanzi-
sha uchunguzi wa kina kujua athari 
za baada ya chanjo dhidi ya Covid-19.

Hata hivyo, Shirika la Afya Ulim-
wenguni (WHO), lilisema hakuna 
uhusiano wowote kati ya chanjo ya 
AstraZeneca na kuganda kwa damu 
na limesisitza kuwa chanjo hiyo ni 
salama.

‘’Ndiyo, tunapaswa kuendelea kui-
tumia chanjo ya AstraZeneca,’’ alise-
ma Msemaji wa WHO, Margaret Har-
ris, akisema kuwa wasiwasi wowote 
wa usalama wa chanjo hiyo lazima 
ufanyiwe uchunguzi.

Kampuni ya AstraZeneca ilikanu-
sha madai dhidi ya chanjo yake, 
ikisema hakuna ushahidi wowote 
kuwa wanaoipokea wanakabiliwa na 
hatari ya kuganda kwa damu.

Waziri wa Afya, DRC, alisema tare-
he mpya ya kuanzisha kampeni ya 
chanjo itatangazwa baada ya kupata 
majibu ya uchunguzi utakaofanywa 
na wataalamu wa kitaifa na wa ki-

mataifa.
Maofisa wa afya nchini Norway 

wamesema visa vitatu vya kuganda 
kwa damu na kuvuja damu katika 
ubongo viliripotiwa miongoni mwa 
watu wa umri mdogo waliopata dozi 
ya chanjo hiyo ya AstraZeneca, in-
gawa hawawezi kuthibitisha kuwa 
matatizo hayo yametokana na chan-
jo hiyo.

‘’Ni jukumu la Kitengo cha Dawa 
cha Norway kuzichunguza matukio 
haya yanayodhaniwa kuwa athari 
za chanjo, na kuchukua hatua mua-
faka,’’ alisema Geir Bukholm, Mkuru-
genzi wa Taasisi ya Norway ya Afya 
ya Jamii anayehusika na kudhibiti 
magonjwa ya kuambukiza.

Msemaji wa kampuni ya AstraZen-
eca, aliliambia Shirika la Habari la 
AFP, kwamba ‘usalama wa chanjo 
umethibitishwa na utafiti wa kina wa 
ngazi ya tatu, na wadau waliolingani-
sha data zao, walisema bayana kuwa 
chanjo hiyo inakubaliwa na mwili wa 
binadamu.

   DW

Marekani 
kutoa 
makazi raia 
Myanmar

Washington, MAREKANI

RAIA wa Myanmar wanaoishi Mareka-
ni watapewa vibali vya makazi ya muda 
nchini humo.

Waziri wa Usalama wa Ndani wa Mare-
kani, Alejandro Mayorkas, alikumbusha 
kwamba jeshi lilichukua utawala Febru-
ari Mosi, mwaka huu na kutangaza kuwa 
wakazi wa Myanmar nchini Marekani 
watapewa vibali vya makazi ya muda.

Katika taarifa yake, Waziri Maorkas 
alisisitiza kuwa vibali hivyo vitadumu 
kwa miezi 18 na kwamba mapinduzi 
hayo yalifanya hali za kibinadamu kuwa 
mbaya na kusababisha ugumu kwa raia 
wa Myanmar wanaoishi Marekani ku-
rudi katika nchi zao.

Jeshi la Myanmar lilipindua utawala 
baada ya vikundi vya kisiasa vilivyo 
karibu nao kudai kwamba kulikuwa na 
udanganyifu katika uchaguzi uliofanyi-
ka Novemba 8, mwaka jana na mvutano 
wa kisiasa kuongezeka.

Jeshi lilitangaza hali ya hatari kwa 
mwaka mmoja na kukamata maofisa 
na viongozi wa chama tawala akiwamo 
Aung San Suu Kyi.

   TRT

Waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi wakiwa wamembeba aliyejeruhiwa baada ya vurugu kati yao na polisi, 
mjini Yangon, nchini Myanmar, jana. PICHA/AP

Video wanafunzi kutekwa yaibuka 
Kaduna, NIGERIA

WANAFUNZI waliotekwa nyara katika Jim-
bo la Kaduna Kaskazini Magharibi mwa Ni-
geria, siku mbili zilizopita, wameonyeshwa 
kwenye mkanda wa video huku kukiwa na 
madai ya fidia katika kituo cha televisheni 
nchini humo jana. 

Video hiyo ilionyesha picha za kutisha 
ikiwa ni pamoja na wasichana hao waki-
piga kelele wakati wanachapwa na watekaji 
huku picha nyingine zikionyesha wasichana 
wengine wakiwa wameketi sakafuni wakiwa 
nusu uchi. 

Alhamisi wiki iliyopita, watu wenye si-
laha waliwateka nyara wanafunzi 39, kati 

yao wasichana 23 na wavulana 16 wa Chuo 
cha Shirikisho cha Masuala ya Misitu katika 
jimbo la Kaduna. 

Aidha picha nyingine za video hiyo, zil-
imwonyesha mwanaume mmoja aliyejitam-
bulisha kwa jina la Benson Emmanuel, aki-
iomba serikali kuwasaidia, na kuonya kuwa 
juhudi za kuwaokoa zitaweka maisha yao 

katika hatari. 
Vyombo vya habari viliripoti kuwa wazazi 

na wanafunzi wengine waliwatambua wa-
nafunzi waliotekwa. 

Hapo jana Rais Muhammadu Buhari, alil-
iamuru jeshi kuhakikisha linawarudisha ka-
tika familia zao, wanafunzi wote waliotekwa.

   DW

Katika taarifa yake, 
Waziri Maorkas alisisiti-
za kuwa vibali hivyo 
vitadumu kwa miezi 
18 na kwamba mapin-
duzi hayo yalifanya hali 
za kibinadamu kuwa 
mbaya na kusababisha 
ugumu kwa raia wa 
Myanmar wanaoishi 
Marekani kurudi katika 
nchi zao.
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MUNICH, Ujerumani

ROBERT Lewandowski amejivuta hadi nafasi ya pili kwe-
nye orodha ya wafungaji bora wa wakati wote wa Ligi Kuu 
Ujerumani, Bundesliga.

Lewandowski aliingia kwenye rekodi hiyo wakati Bay-
ern Munich ikipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Werder 
Bremen, Jumamosi.

Nyota huyo wa kimataifa wa Poland ameifikia rekodi ya 
mabao 268 iliyowekwa na Klaus Fischer wakati alipokuwa 
kwenye orodha ya wafungaji wa Bayern pamoja na Leon 
Goretzka na Serge Gnabry.

Lewandowski anahitaji mabao mengine 97 kufikia rekodi 
ya gwiji wa Bayern, Gerd Muller aliyefunga mabao 365.

Werder walikuwa na matumaini ya kuwapa presha ma-
bingwa hao, wakati Ludwig Augustinsson alipofunga bao la 
uongozi, lakini mwisho wa siku wakajikuta wakiangukia pua.

LONDON, England 

JOHN Stones anastahili kuitwa timu ya 
Taifa ya England, kwa mujibu wa kocha 
wa Manchester City, Pep Guardiola.

Mlinzi huyo mwenye umri wa miaka 
26, alifunga bao la ufunguzi wakati City 
ikiibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya Ful-
ham, juzi Jumamosi kwenye Ligi Kuu 
England.

Stones amekuwa na kiwango cha ku-
vutia kwenye ligi katika miezi ya hivi 
karibuni, na hivyo kuibua mazungumzo 
ya kutakiwa kuitwa kwenye kikosi cha 
England kwa mara ya kwanza tangu No-
vemba 2019.

Alipoteza nafasi yake kwenye kikosi 
cha City, lakini msimu huu amepamba-
na na kurudi kuwa mmoja wa wachezaji 
muhimu, akicheza mechi 25 kwenye 
mashindano yote, ikiwamo kuanza ka-
tika mechi 18 za ligi.

Kocha wa England, Gareth Southgate 
atatangaza kikosi cha England wiki hii 
kwa ajili ya mechi za kufuzu Kombe la 
Dunia dhidi ya San Marino, Albania na 
Poland.

“Anastahili,” alisema Guardiola. “Bi-
lashaka Gareth Southgate anajua vizuri 
zaidi kuliko mimi, kinachosubiriwa 
ni jambo la kuona tu kama itatokea, 
ningekuwa mimi ningemuita kikosi cha 
timu ya taifa.

“Alikuwa na kiwago bora kabisa, kwa 
upande wangu bao alilofunga lilikuwa 
bora kabisa.”

Stones amecheza mechi 39 za timu ya 
taifa kwa jina lake tangu alipoitwa kwa 
mara ya kwanza mwaka 2014.

Alikuwa sehemu ya kikosi cha Eng-
land kwenye Kombe la Dunia mwaka 
2018, akifunga mara mbili kwenye 
ushindi wa 6-1 dhidi ya Panama.

Guardiola ampigia debe Stones kuitwa England

AwEkA REkOdI BundESlIGA
lEwAndOwSkI

Simeone: 
Mbio za 
ubingwa 
laliga 
ngumu
MADRID, Hispania 

DIEGO Simeone amedai 
kwamba, Real Madrid na Barce-
lona hazipo tayari kupoteza tena 
msimu huu, huku akisema ni 
kawaida kwa timu yake ya Atleti-
co Madrid kuhisi presha.

Vinara hao wa Ligi Kuu His-
pania, LaLiga, walilazimishwa 
suluhu Jumamosi, wakati wali-
poshindwa kuwafunga Getafe 
waliokuwa na wachezaji 10 
uwanjani.

Golikipa David Soria aliku-
wa kwenye kiwango bora kwa 
Getafe, akiokoa hatari saba liki-
wamo shuti la Moussa Dembele 
– huku Luis Suarez akigongesha 
mwamba.

Matokeo hayo yameifanya 
Atleti kuongoza msimamo kwa 
tofauti ya pointi sita dhidi ya 
wapinzani wao wa jiji moja Ma-
drid waliopo nafasi ya pili, la-
kini Barca wanaweza kupunguza 
pengo la pointi hadi nne dhidi 
ya kikosi hicho cha Simeone 
kama watawafunga Huesca leo, 
Jumatatu.

Karim Benzema alifunga ma-
bao mawili kuiwezesha Madrid 
kupata ushindi dhidi ya Elche 
mapema Jumamosi, na Simeone 
anaamini bado mbio za ubingwa 
ni ngumu.

“Tulikuwa na wazo la kushinda 
tena na kuendelea kuongoza kwa 
pointi nyingi,” alisema akiwam-
bia waandishi wa habari.

“Kipindi cha kwanza hakikuwa 
kizuri, mchezo haukwenda sawa, 
hakukuwa na mawasiliano ma-
zuri. Katika kipindi cha pili timu 
iliimarika na mwishoni tulikuwa 
na nafasi zaidi za kufunga.”

Alipoulizwa kama Atleti inahi-
si presha kwenye mbio za ubing-
wa, Simeone alijibu: “Ni kawaida, 
kwa karibia msimu mzima tume-
kuwa wa kwanza.” 
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ZIdAnE 
AsHIkwA kIguguMIZI ROnAldO kuRudI REAl MAdRId

MADRID, Hispania 

KOCHA wa Real Madrid, Zinedi-
ne Zidane, ameshindwa kukanu-
sha tetesi za mshambuliaji wa 
zamani wa klabu hiyo, Cristiano 
Ronaldo kurejea katika timu hiyo.

Katika mkutano na vyombo vya 
habari, Zidane alisema Ronaldo 
ni mchezaji aliyefanya makubwa 

katika timu hiyo, lakini hawezi 
kuzungumza chochote kwa sasa.

“Mnajua Cristiano Ronaldo ana 
maana gani kwenye klabu hii, ali-
chofanya hapa, upendo tulioku-
wa nao kwake, na alichofanya 
hapa ni kitu kikubwa sana.

“Lakini kwa sasa ni mchezaji wa 
Juventus, na anafanya vizuri sana 
kule, siwezi kusema chochote, 

vitu vingi vinasemwa sana, lakini 
lazima uheshimu haya mambo,” 
alisema.

Ronaldo kwa sasa ana miaka 36, 
akiwa anaelekea kwenye miezi 12 
ya mwisho katika mkataba wake 
na Juventus na anatajwa kurejea 
Real Madrid.

Baada ya Juventus kutolewa 
kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya, 

uvumi ulienea kwenye vyombo 
vya habari vya Italia, kwani Ron-
aldo ataondoka klabuni hapo 
mwishoni mwa msimu huu.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 
Ronaldo mwenyewe ameonye-
sha nia ya kutaka kurejea nchini 
Hispania katika Klabu ya Real Ma-
drid.

ROME, Italia 

MLINZI wa AS Roma, Gianluca Mancini, anawaniwa na 
timu kubwa mbili ambazo zinashiriki Ligi Kuu England, 
Manchester United na Chelsea, kwa mujibu wa Sky Sport 
Italia.

Beki huyo mwenye umri wa miaka 24, amekuwa na 
msaada mkubwa ndani ya timu hiyo inayoshiriki Serie A 
na ameweza kutimiza majukumu yake kwa kuilinda timu 
hiyo kucheza mechi saba bila kufungwa na ametupia ma-
bao manne.

Sky Sport Italia imeripoti kwamba, Man United na 
Chelsea zipo tayari kumlipa nyota huyo mkwanja mrefu 
ili ziweze kupata huduma yake.

Ushindi wa Roma wa mabao 3-0 dhidi ya Shakhtar 
Donetsk kwenye Ligi ya Europa katika hatua ya 16-bora 
umedhihirisha uwezo wa nyota huyo, ambaye dau lake 
linatajwa kuwa pauni milioni 27.

Kocha wa Man United, Ole Gunnar Solksjaer anatajwa 
kuweka mpango wa kuisaka saini yake ili kuongeza nguvu 
ndani ya kikosi chake ambacho kipo kwenye mazungum-
zo na nyota wao, Eric Bailly ili kuongeza mkataba mpya.

Pia Solskjaer anahitaji kumwongezea mkataba beki 
wao wa kati Harry Maguire, huku United pia ikitajwa ku-
ingia kwenye rada za kuisaka saini ya nyota wa RB Leipz-
ing, Ibrahim Konate na Jules Kounde wa Sevilla.

nEyMAR AkARIBIA 
kuRudI dIMBAnI Psg

PARIS, Ufaransa

MAURICIO Pochettino amebainisha kwamba, Neymar 
anakaribia kurudi kwenye kikosi cha Paris Saint-Germain.

Kocha huyo wa PSG hakutaja muda maalumu wa Neymar 
kurejea kwenye kikosi hicho wakati akizungumzia kuelekea 
mchezo wao wa jana Jumapili dhidi ya Nantes, ambao wapo 
kwenye nafasi ya 19 katika msimamo wa Ligue 1.

Alipoulizwa kuhusu lini Neymar atarudi uwanjani, Po-
chettino alielezea: “Nafikiri nilisema kwamba alikuwa na 
nafasi ya kurudi kwenye mchezo wa pili dhidi ya Barcelona.

“Lakini pia tulijua kuwa hatuwezi kupanga muda maalu-
mu kwa kurudi kwa mchezaji ambaye yupo majeruhi, kwa 
sababu ni vigumu kutabiri. 

“Alifanya mazoezi na kikosi leo ( juzi), alionekana kuima-
rika zaidi na tuna matumaini atarudi kwenye kikosi haraka 
sana.

“Anaonekana kuwa tayari kurudi uwanjani, hivyo tunasu-
biri muda mwafaka kuweza kujiunga na kikosi chetu.”

unItEd, CHElsEA ZAPIgAnA 
vIkuMBO kwA MAnCInI
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  Si maamuzi yangu, lakini kiukweli taarifa nilizo nazo 
kwa sasa ni ngumu sana kwao kucheza mashindano hayo...

KWa UFUPi

LIVERPOOL

KOCHA wa Liverpool, Jurgen Klopp 
anaamini “itakuwa ngumu” Virgil van 
Dijk au Joe Gomez kucheza michuano 
ya Mataifa ya Ulaya, Euro 2020, mwaka 
huu.

Michuano ya Euro 2020, ilihamishi-
wa mwaka huu kutokana na mlipuko 
wa virusi vya corona, na hivyo itaanza 
Juni 11.

Nyota wa Uholanzi, Van Dijk ameku-
wa nje ya dimba tangu Oktoba baada 
ya kuumia goti, wakati mlinzi wa Eng-

land, Gomez amekuwa nje ya uwanja 
tangu Novemba kutokana naye kuumia 
goti.

Klopp amesema hatarajii van Dijk 
au Gomez kuwa tayari kwa ajli ya 
mashindano hayo baada ya kuumia 
huko.

“Si maamuzi yangu, lakini kiukweli, 
taarifa nilizo nazo kwa sasa ni ngumu 
sana kwao kucheza mashindano hayo,” 
alisema.

“Tuna matumaini kwamba, wataku-
wa tayari na sisi wakati wa maandalizi 
ya msimu mpya. 

“Lakini kwa sasa, sidhani kama kuna 
uwezekano wa wao kurejea dimbani, 
sisi matumaini yetu ni kuwa nao kwe-
nye maandalizi ya msimu mpya, lakini 
sio sasa kama ambavyo wengi wanad-
hani na hivyo ndio tunavyotumaini.

“Kwa upande wa Joel (Matip) naye ni 
kama sawa tu, hawezi kucheza kwenye 
michuano ya Euro.”

Uholanzi imepangwa kundi moja na 
Ukraine, Austria na Macedonia kwenye 
Kundi C, huku England wakipangwa 
Kundi D na Croatia, Scotland na Jam-
huri ya Czech.

United sasa WamtaKa PoPe
MANCHESTER United imemwongeza golikipa 

wa Burnley, Nick Pope katika orodha ya wachezaji 
inaohitaji kuwasajili, ingawa wanaweza kukabiliwa 
na ushindani kutoka Tottenham kwa nyota huyo 
wa England mwenye umri wa miaka 28. (Daily 
Star on Sunday) 

Pirlo na UvUmi Wa ronaldo
KOCHA wa Juventus, Andrea Pirlo amesema 

ni “kawaida kuwa na uvumi” kuhusu majaliwa ya 
mshambuliaji wa kimataifa wa Ureno, Cristiano 
Ronaldo mwenye umri wa miaka 36, baada ya ku-
tolewa kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya. (Football 
Italia)

ole KUPeWa mKataba
MANCHESTER United inapanga kumpa kocha, 

Ole Gunner Solskjaer mkataba mpya, huku wa sasa 
ukiwa unaingia kwenye mwaka wake wa mwisho 
baadaye mwezi huu. (Sunday Mirror)

Pogba KWenye rada Psg
KIUNGO wa Manchester United, Paul Pogba, 

yupo kwenye rada za kuwaniwa na Paris St-Ger-
main kwenye usajili wa kipindi cha majira ya joto 
na mabingwa hao wa Ligue 1 wameshawasiliana na 
wakala wa nyota huyo wa Ufaransa mwenye umri 
wa miaka 27. (Foot Mercato)

WijnaldUm aKaribia barca
MKATABA wa kiungo wa Liverpool, Georginio 

Wijnaldum na klabu hiyo unamalizika kipindi cha 
majira ya joto na sasa nyota huyo mwenye umri wa 
miaka 30 raia wa Uholanzi ana asilimia 95 ya kutua 
Barcelona. (Football Insider)

ronaldo aFUngUKa madrid
CRISTIANO Ronaldo, ambaye amehusishwa na 

mpango wa kurudi Real Madrid, amesema kwa 
sasa akili yake ni kumaliza msimu vizuri na Juven-
tus. (Mail on Sunday)

Koeman KUondoleWa barca
BARCELONA inapanga kumwondoa kocha 

wake, Ronald Koeman baada ya Joan Laporta 
kuwa rais wa klabu hiyo kwa mara ya pili. (Sport)

alaba agombeWa Ulaya
CHELSEA na Manchester City zipo kwenye mbio 

moja ya kuwania saini ya mlinzi wa Austria, David 
Alaba, ambaye mkataba wake na Bayern Munich 
unamalizika mwishoni mwa msimu huu, huku 
mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 akihu-
sishwa na Barcelona na Real Madrid. (Daily Star 
on Sunday)

sPUrs WamtaKa vestergaard
KLABU ya Tottenham Hotspur inaangalia uweze-

kano wa kumsajili mlinzi wa kati wa Southampton, 
Jannik Vestergaard mwenye umri wa miaka 28 raia 
wa Denmark, ambaye mkataba wake unamalizika 
mwaka 2022. (Sunday Mirror)

aanholt aWaniWa leeds
LEEDS United inataka kumsajili mlinzi wa pem-

beni wa Uholanzi, Patrick van Aanholt mwenye 
umri wa miaka 30, ambaye mkataba wake na Crys-
tal Palace unamalizika kipindi cha majira ya joto. 
(Sunday Mirror)

sarr KUrUdi chelsea
MLINZI wa Ufaransa, Malang Sarr mwenye umri 

wa miaka 22, anatarajia kupambana kupata nam-
ba kwenye kikosi cha kwanza cha Chelsea, wakati 
atakaporudi kwenye timu hiyo akitoka kucheza 
kwa mkopo mrefu kule Porto. (L’Equipe, via Met-
ro)

dondoo za soKa 
MAGAZETI YA ULAYA

Van Dijk, Gomez 
kuikosa euro 2020
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Na Mwandishi Wetu

WAKATI uongozi wa Klabu ya Kagera 
Sugar ukieleza kuwa bado unaendelea na 
mchakato wa kumpata kocha mkuu atay-
erithi mikoba ya Mecky Maxime waliy-
emtimua kazi, makocha wawili wa kigeni 
Mkenya Francis Baraza na Mrundi Etienne 
Ndayiragije ndio wanaopewa nafasi kubwa, 
imefahamika.

Kagera Sugar ambayo kwa sasa ipo 
mikononi mwa Kocha Msaidizi, Peter Man-
yika, ilimtimua Maxime wiki mbili zilizopita 
baada ya kutofurahishwa na mwenendo wa 
matokeo ya timu hiyo kwenye Ligi Kuu Bara.

Hata hivyo, awali uongozi wa klabu hiyo 

ulionyesha nia ya kuitaka huduma ya Baraza 
kabla ya timu yake ya Biashara United ya 
mjini Musoma, kuibuka na kusema itapi-
gana kufa kupona kuhakikisha kocha huyo 
haondoki. Lakini sasa, mbali na Baraza pia 
aliyekuwa Kocha Mkuu wa timu ya Taifa ya 
Tanzania, Taifa Stars, Ndayiragije naye ana-
tajwa kuwa katika rada za miamba hiyo in-
ayotumia Uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba. 

Hata hivyo, Ndayiragije ni miongoni mwa 
makocha wanaohusishwa na kutakiwa 
kurithi mikoba ya Mrundi mwenzake, Ce-
dric Kaze, ambaye Machi 7, mwaka huu, al-
itimuliwa nafasi ya ukocha mkuu ndani ya 
Klabu ya Yanga baada ya sare ya bao 1-1 dhidi 
ya Polisi Tanzania katika Uwanja wa Sheikh 

Amri Abeid jijini Arusha.
Lakini kwa sasa upepo unaonekana 

kubadilika Yanga na kuna kila dalili ikatu-
pilia mbali uwezekano wa kumnasa Nday-
iragije na kuajiri kocha Mzungu kama ilivyo 
kwa watani zao, Simba wanaonolewa na 
Mfaransa Didier Gomes.

Hata hivyo, Katibu Mkuu wa Kagera Sug-
ar, Ally Masoud, amemwambia mwandishi 
wetu kuwa mchakato wa kumpata kocha 
mpya bado unaendelea ikiwa ni pamoja na 
kufanya mazungumzo na makocha mbalim-
bali.

“Mambo yakiwa sawa tutawafahamisha 
mashabiki wetu muda si mrefu, ila bado tu-
naendelea na mazungumzo,” alisema.

Ndayiragije, Baraza waNukia 
kumrithi maxime kagera Sugar

Nahodha Simba 
amfuata Msuva
Na Adam Fungamwango

NAHODHA wa vinara wa Ligi 
Kuu ya Wanawake nchini Tanzania, 
Simba Queens, Mwanahamisi Omari,  
ameondoka nchini kwenda kujiunga 
na klabu ya Chabab Atlas ya nchini 
Morocco, ambayo ni klabu ya Ligi 
Kuu.

Mwanahamisi ambaye ametua 
nchini humo kama ilivyo kwa Mtan-
zania, Simon Msuva anayecheza 
Ligi Kuu ya wanaume akiitumikia 
Wydad Casablanca, amekwenda 
kucheza soka la kulipwa baada ya 
kukipiga hapa nchini kwa kipindi 
cha miaka 10 na msimu uliopita ali-
iongoza timu hiyo kutwaa ubingwa 
wa Tanzania Bara kwa wanawake.

“Nimecheza ligi nyumbani kwa 
muda mrefu, takriban miaka tisa 
au kumi. Ni muda sasa wa kutafuta 
changamoto mpya, kujijengea 
uzoefu nikiwa na timu nyingine nje 
ya nchi,” alisema nahodha huyo 
anayevaa jezi namba saba mgongo-
ni na alipewa, akifananishwa 
uchezaji wake na Emmanuel Okwi, 
mchezaji wa zamani wa Simba am-
baye aliporejea tena kwenye timu 
hiyo kwa mara ya pili alipewa jezi 
yenye namba hiyo.

Mchezaji huyo ametoa shukrani 
kwa Mwekezaji wa Simba, Moham-
ed “Mo” Dewji, Ofisa Mtendaji Mkuu 
Barbara Gonzalez, mlezi wa Simba 
Queens, Fatema Dewji na Makamu 
Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugen-
zi, Salim, Abdallah ‘Try Again’, kwa 
kumlea kwenye kikosi hicho hadi 
kufanikisha kupata dili hilo.

Na Mwandishi Wetu

MBIO za Wanawake Tanzania, jana zil-
ifana kwenye viwanja vya Chuo Kikuu Dar 
es Salaam huku washindi watatu wakipata 
medali baada ya kushinda.

Mbio hizo ziliwahusisha wanawake pekee 
lengo likiwa ni kukutana na kutengeneza 
jukwaa la wanawake wa rika, nyadhifa to-
fauti na kikubwa kujadili uzoefu na changa-
moto mbalimbali wanazopitia.

Katika mbio hizo washindi watatu waliji-
zolea medali pamoja na vyeti vya ushiriki, 
mshindi wa kwanza akiwa ni Rebeka Ma-
chege, wa pili Annika Stanley na watatu, 
Beatrice Edward waliokimbia kilometa 10.

Mratibu wa mbio hizo, Pili Hussein, alise-
ma malengo yao yametimia kwa asilimia 
kubwa, na kubwa lilikuwa ni kukutana wa-
nawake na kubadilishana mawazo tofauti na 
mbio hizo.

Pili alisema amefurahishwa na mwitikio 

mkubwa wa wanawake wa rika na nyadhifa 
tofauti waliojitokeza kwa wingi katika mbio 
hizo. “Kama mratibu wa mbio hizi, nime-
furahishwa na mwitikio mkubwa wa wa-
nawake waliojitokeza katika mbio hizi am-
bazo niliziandaa kwa lengo la kukutana na 
kubadilishana mawazo.

“Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza 
washindi wa mbio hizi ambazo washindi 
wamepata medali pamoja na vyeti vya ush-
iriki,” alisema Pili.

Mbio za Wanawake zafana Dar 

Mshindi wa bonasi ya Jackpot ya SportPesa, Emmanuel Malima (katikati), mkazi wa Tabata, Dar es Salaam, akionyesha mfano wa 
hundi ya Sh. milioni 13. 7 baada ya kubashiri kwa usahihi mechi 12 kati ya 13 kwenye Jackpot ya wiki iliyopita ya SportPesa ambayo 
kwa sasa imefikia Sh. 506,046,080. Kutoka kushoto ni wachezaji wa Klabu Simba ambayo inadhaminiwa na SportPesa, David Kameta 
‘Duchu’ na Meddie Kagere, wakati kulia ni Chris Mugalu na Rally Bwalya ambao mwishoni mwa wiki walihudhuria hafla hiyo fupi ya 
Malima kukabidhiwa hundi yake. PICHA: SPORTPESA

JKU sasa yapigana 
kujinasua kushuka
Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

KOCHA wa Timu ya JKU Omar 
Khamis “Matu”, amesema licha ya 
timu hiyo kuendelea kupata ma-
tokeo ambayo hayaridhishi, bado 
anaamini haiwezi kushuka daraja.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
kocha huyo, alisema tangu kuanza 
msimu huu timu hiyo hajafanya 
vizuri vya kutosha, hivyo kilicho-
baki ni kujilinda ili kubaki Ligi Kuu 
msimu ujao. 

Alisema nguvu zake zote kwa 
sasa anazielekeza katika kuiokoa 
timu hiyo isihuke daraja baada ya 
kushindwa kufikia malengo ya kuu-
nyakuwa ubingwa Ligi Kuu Zanzibar 
msimu huu. Alisema kitu kikubwa 
kinachohitajika ni kuwarejesha 
wachezaji mchezoni pamoja na 
viongozi wa timu hiyo kutokata 
tamaa katika michezo iliyobaki.

“Nguvu kubwa tunazielekeza 
kuhakikisha hatushuki daraja, hili 
tutafanikiwa endapo wachezaji tuta-
warejesha mchezo ili tufanye vizuri 
michezo iliyobaki,” alisema baada 
ya juzi kulazimishwa sare tasa dhidi 
ya timu ya Chuoni katika Uwanja 
wa Amaan. 

KASHINDA...
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Na Mwandishi Wetu

WAKATI kesho miamba ya 
soka nchini, Simba ikishuka 
Uwanja wa Benjamin Mkapa, 
Dar es Salaam kuikaribisha Al-
Merrikh kwenye mechi ya raundi 
ya nne hatua ya makundi ya Ligi 
ya Mabingwa Afrika, Kocha Mkuu 
wa mabingwa hao wa Tanzania, 
Didier Gomes, amepata dozi ya 
kuwamaliza Wasudan hao.

Simba ambayo inaongoza msi-
mamo wa Kundi A linalojumui-
sha mabingwa watetezi, Al Ahly 
ya Misri, AS Vita ya DR Congo na 
Al-Merrikh, ikiwa na pointi saba 
kileleni, itavaana na Wasudan 
hao ikiwa na kumbukumbu ya 
kulazimishwa sare tasa kwenye 

mechi ya awali nchini Sudan.
Hata hivyo, Gomes amesema 

katika mchezo huo watasham-
bulia kwa kasi zaidi huku waki-
jilinda kwa pamoja tofauti mechi 
ya awali timu hizo zilipokutana 
Sudan wiki mbili zilizopita.

Gomes alimwambia mwandi-
shi wetu kuwa kuna kila sababu 
ya kubadili mbinu tofauti na wal-
ivyocheza mchezo uliopita ugen-
ini ili kuweza kuibuka na pointi 
zote tatu nyumbani.

 Alisema maandalizi ambayo 
wanayafanya yana tofauti na 
anatarajia kuboresha kikosi kwa 
kubadili baadhi ya wachezaji 
watakaoanza kutoka kikosi kili-
chowavaa Wasudan hao kwenye 
mchezo wa awali.

Kocha huyo raia wa Ufaransa, 
alisema ili kupata matokeo chan-
ya lazima kuivaa Al-Merrikh na 
mbinu mbadala tofauti walivyo-
kutana nao ambapo walitumia 
mfumo wa kujilinda zaidi na 
kufanya mashambulizi ya kush-
tukiza. Alisema nidhamu ya uka-
baji ni muhimu huku wakianzia 
mashambulizi nyuma, na kila 
mchezaji atakuwa na jukumu 
zaidi ya moja uwanjani hususan 
wakati timu inapopoteza mpira.

“Utakuwa ni mchezo mgumu 
kwa kila upande, lakini muhimu 
sana kwetu kwa sababu tuk-
ishinda utarahisisha kazi yetu 
ya kwenda kucheza hatua inay-
ofuta, wote tuliwaona Al-Merrikh 
jinsi ambavyo wanacheza kwa 

kasi na nguvu kubwa, natumaini 
kila mmoja sasa analitambua 
hilo,” alisema.

Endapo Simba itashinda mechi 
hiyo, itafikisha pointi 10, ambazo 
zitakuwa kaa la moto kwa Al Ahly 
na AS Vita zenye alama nne kila 
moja wakati huu ambao nazo zi-
takutana DR Congo kesho baada 
ya mechi ya awali kutoka sare 
nchini Misri.

Kimahesabu Simba ikishinda, 
itakuwa ikihitaji sare moja tu ili 
kujihakikishia hatua ya robo fain-
ali bila kujali matokeo yoyote kati 
Al Ahly na AS Vita kesho.

Mchezo huo wa Simba kesho 
utachezwa bila mashabiki kuto-
kana na Shirikisho la Soka Afrika, 
(Caf ) kutoa zuio hilo.

Gomes aipatia dozi
simba ya al-merrikh

  Kumaliza hesabu za Al Ahly na AS Vita mapema huku 
akiwabadilishia kikosi Wasudan hao kwa...

Na Saada Akida

KAIMU Kocha Mkuu wa Yan-
ga, Juma Mwambusi, amesema 
mikakati aliyokwenda nayo 
kwa sasa ni kuhakikisha wan-
apambana kutafuta pointi ka-
tika kila mechi iliyopo mbele 
yao iwe ya Ligi Kuu Tanzania 
Bara ama Kombe la FA.

Akizungumza na gazeti hili 
jijini jana, Mwambusi alisema 
kazi kubwa ambayo wanaifan-
ya kwa sasa ni kuhakikisha 
wanaendelea na mazoezi ya 
kuchezea mpira na washam-
buliaji kuwa makini hasa 
nafasi wanazozitengeneza.

Alisema malengo makubwa 
waliyokuwa nayo kwa sasa ni 
kupambana kuhakikisha wa-
napata matokeo mazuri katika 
kila mechi iliyo mbele yao ya 
ligi pamoja na Kombe la FA.

“Wiki hizi tatu
 za mapumziko

 nitahakikisha kwa 
wachezaji

 waliokuwapo 
kwa sasa nawapa 

maelekezo na kufanyia 
kazi upungufu ambao 
umekuwa ukijitokeza 

kikosini, mimi si mgeni
 na Yanga, hivyo nina 

imani tutafanya 
vizuri,”

 alisema Mwambusi.
Alisema suala la mbinu 

mbadala za ushindi lita-
fanyika baada ya wachezaji 
waliopo kwenye majukumu ya 
timu ya taifa, kurejea klabuni.

Mwambusi alisema hawezi 
kuzungumzia suala la ubingwa 
ila wanahitaji kupambania 
timu hiyo kupata matokeo 
mazuri kwa kila mechi.

MwaMbusi 
aanika 
Mikakati 
Yanga sC

Wachezaji wa Simba wakiwa mazoezini. PICHA: MAKTABA

MNAHESABU?...
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